

Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



<https://baophapluat.vn>

Số 344 (9.518)
Thứ Hai ngày 9/12/2024
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

**Mạnh dạn
xây dựng chính sách
nhìn xa, trông rộng,
nghĩ lớn, làm lớn**



Trang 3

**Sẽ có cơ chế,
chính sách vượt trội
để sắp xếp,
tinh giản
đội ngũ cán bộ**



Trang 4

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp



● Cán bộ tư pháp trả kết quả cho người dân. (Ảnh: BNC)

Trang 5

Chú trọng tự kiểm tra nội bộ trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

Thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng. Tuy nhiên, với những khó khăn, tồn tại, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên cần thực hiện nhiều giải pháp.



Trang 7

**Điều chỉnh "xét tuyển Đại học sớm"
để bảo đảm công bằng cho tất cả
các thí sinh**

Trang 13

**VỤ CHÁY "CHUNG CƯ MINI"
KHIẾN 56 NGƯỜI TỬ VONG:
Truy tố nhiều cán bộ phường,
quận vì thiếu trách nhiệm**

Trang 10

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ

Gặp mặt các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi nhận nhiệm vụ, chiều tối 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ vị trí, vai trò và thành tựu to lớn của công tác đối ngoại, ngoại giao và nhấn mạnh quan hệ ngoại giao hai bên tốt hay không có vai trò quan trọng của các đại sứ, trưởng đại diện, nhất là trong tranh thủ nước sở tại, địa bàn sở tại. Theo Thủ tướng, cần noi gương, học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy của cách mạng Việt Nam, nhà ngoại giao vĩ đại, thiên tài, có tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng.

Thủ tướng nêu rõ, công tác ngoại giao phải bám sát đường lối, song phải rất linh hoạt; phải luôn luôn thể hiện được văn hóa Việt Nam, văn hiến, văn minh Việt Nam, thực sự chân thành, tin cậy, cầu thị, tôn trọng lẫn nhau, vừa phục vụ quốc gia, dân tộc, vừa hài hòa lợi ích hai bên. Phải luôn nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Chia sẻ với các đại sứ, trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài về thành tựu sau gần 40 năm đổi mới, Thủ tướng khẳng định, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hình thành hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, với 3 trụ cột chính: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu, là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển; không



● Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cho các đại sứ. (Ảnh: VGP)

hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đề cập đến 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ của công tác đối ngoại là cần tập trung thúc đẩy toàn diện hợp tác về chính trị, ngoại giao; kinh tế, đầu tư, thương mại; văn hóa và giao lưu nhân dân; công tác cộng đồng, bảo vệ công dân... Thủ tướng yêu cầu các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục triển khai, cụ thể hóa đường lối của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao, nhất là các trọng tâm về kinh tế, phát triển trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 21 của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế. **T.QUYÊN**

LẠNG SƠN: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Ngày 7/12, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng, đây là thời điểm các địa phương phải thẳng thắn nhìn nhận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những vấn đề tồn tại hạn chế thách thức trong nhiều năm tới để xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội sát với tình hình thực tiễn, đưa ra những giải pháp phù hợp để tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn quán triệt quan

điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là những chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư... Đặc biệt, Lạng Sơn cần chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"... **B.THANH**

Chung kết Cuộc thi "Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu" lần thứ 7

Ngày 7/12, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chung kết Cuộc thi "Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu" lần thứ 7, với sự tranh tài của 10 đội thi. Sau gần 3 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi với nhiều dự án tiên năng, nổi bật ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), năng lượng xanh,

công nghệ tài chính, công nghệ bảo hiểm, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các mô hình kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số hoặc sản phẩm công nghệ khác.

Trong đó, xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi là dự án Drippy - một nền tảng thời trang từ thiết kế đến sản xuất

3D được hỗ trợ bởi AI, cho phép các nhà thiết kế, doanh nhân sáng tạo, cộng tác và sản xuất hàng may mặc một cách liền mạch. Dự án cung cấp mô phỏng quần áo 3D theo thời gian thực, tạo mẫu và giao diện thân thiện với người dùng, giúp thiết kế thời trang có thể truy cập và hiệu quả cho mọi cấp độ kỹ năng. **N.G**

Venezuela sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ hợp tác với Việt Nam lên tầm cao mới

Ngày 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Rander Pena.

Đánh giá cao những thành tựu mà Đảng PSUV, Chính phủ Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro đã đạt được trong việc duy trì ổn định chính trị, phục hồi kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, Phó Thủ tướng chia sẻ với những thách thức mà Venezuela phải đối mặt; đồng thời tin tưởng rằng, với bản lĩnh cách mạng Bolivia, Đảng PSUV sẽ lãnh đạo nhân dân Venezuela vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đóng góp cho phong trào cánh tả, tiến bộ tại khu vực Nam Mỹ và châu Mỹ Latin.

Ông Rander Pena cho biết, Venezuela sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Đảng PSUV đề xuất hai bên cần xây dựng cơ chế nghiên cứu, học hỏi giữa hai Đảng trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đã đang được vun đắp giữa hai quốc gia; đẩy mạnh trao đổi các đoàn ở kênh Đảng, hướng tới việc phối hợp đào tạo cán bộ.

Phó Chủ tịch Đảng PSUV cảm ơn những chia sẻ của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và cho rằng mối quan hệ về mặt kinh tế - thương mại cần được hai bên nỗ lực nâng cao hơn để xứng tầm với mối quan hệ chính trị - văn hoá tốt đẹp sẵn có. **T.NGHĨA**

Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Chiều 7/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thận nhận trọng trách mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tin tưởng, với kinh nghiệm trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Khắc Thận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Nguyễn Khắc Thận trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, quyết tâm phấn đấu đưa Thái Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. **X.LAI**

CHÀO NGÀY MỚI

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024 tổ chức ngày 7/12 vừa qua, nhìn lại 11 tháng của năm 2024, cho thấy cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước đều phục hồi và phát triển tốt. Đặc biệt, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao.

Để đạt được kết quả quan trọng, phải ghi nhận những nỗ lực tháo gỡ "điểm nghẽn" về thể chế. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 28 đạo luật, 24 Nghị quyết; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 156 Nghị định, 290 Nghị quyết, 42 Chỉ thị và nhiều Quyết định khác. Đất nước đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp, phân

Hiệu quả từ tư duy đổi mới, đột phá

quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế "xin - cho"; xóa bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Bài học thực tiễn cho thấy, trong điều kiện hành phải theo dõi, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình và có giải pháp, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, nhất là với những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Coi trọng thời gian, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, sự quyết đoán đúng thời điểm, trọng điểm... Đó là những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

Điều đáng mừng là 2 năm qua, từ quy hoạch tổng thể quốc gia, tầm nhìn đến 2025; cho đến quy hoạch các địa

phương; đều đã hoàn thành, công bố rộng rãi. Tầm nhìn chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như các quy hoạch đều nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển hạ tầng số quốc gia, hạ tầng đổi mới sáng tạo, hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống cao tốc với sân bay, cảng biển... Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.000km đường bộ ven biển. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội XV vừa qua đã thông qua chủ trương triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Còn 3 tuần nữa hết năm 2024, đất nước bước vào năm 2025 với các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm thành lập nước; và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra, yêu cầu phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung"; "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả".

Nhiệm vụ tập trung rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn bất cập; xử lý vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật cũng phải thực hiện với tinh thần nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn. **NGÔ ĐỨC HÀNH**

Manh dạn xây dựng chính sách nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn



● Chỉ rõ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 7/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải mạnh dạn xây dựng, triển khai các chính sách với quan điểm nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn, hiệu quả tổng thể.

Kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, trong tháng 11 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về kết quả kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2024, các báo cáo, ý kiến đánh giá cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phục hồi, phát triển tốt. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến. Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ tình hình khu vực, quốc tế còn nhiều bất định, rủi ro; áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn; tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn; khó khăn của thị trường bất động sản chậm được giải quyết; đời sống một bộ phận người dân khó khăn...

Phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học từ thực tiễn. Đáng chú ý, đề cập kết quả thu

ngân sách tăng trong khi vẫn miễn giảm thuế phí, Thủ tướng nhấn mạnh bài học phải “cởi trói” để mở rộng sản xuất kinh doanh, khi sản xuất kinh doanh bung ra thì nguồn thu sẽ tăng. Do đó, phải mạnh dạn xây dựng, triển khai các chính sách với quan điểm nhìn xa, trông rộng, nghĩ lớn, làm lớn, hiệu quả tổng thể.

Phải làm cùng lúc 3 nhóm nhiệm vụ lớn

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với tinh thần: “Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”; “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”.

Về công việc từ nay đến cuối năm và đầu năm 2025, Thủ tướng cho biết, chúng ta phải làm cùng lúc 3 nhóm nhiệm vụ lớn, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm: *Thứ nhất* là, tập trung tăng tốc, bứt phá, về đích năm 2024; *Thứ hai* là, tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; *Thứ ba* là, tiến hành tổng kết công tác năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2025.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu của năm 2024, trong đó, phần đầu tăng trưởng GDP quý IV đạt khoảng 7,5%, cả năm 2024 đạt trên 7%; giữ đà, giữ nhịp để tăng tốc, bứt phá, phần đầu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng 2 con số.

Chỉ rõ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu

cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, lưu ý tập trung cao độ công tác tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Tạo sự thống nhất trong nội bộ, trong tư tưởng, thực hiện tốt kế hoạch, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ; các Bộ, ngành giảm ít nhất 15% đầu mỗi bên trong. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Ngoài ra, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; hệ thống cao tốc với sân bay, cảng biển và triển khai đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Đột phá về đào tạo nhân lực và hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tích cực triển khai các công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV. Tổ chức tổng kết công tác năm 2024 và chuẩn bị Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn cho Nhân dân... **U.SAN**

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC: Luôn quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 7/12 (giờ địa phương), tại tỉnh Nagasaki, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.

Bày tỏ vui mừng gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết chuyến thăm Nhật Bản lần này nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chủ động, tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác



● Đoàn cán bộ, nhân viên, lưu học sinh tiễn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Nagasaki. (Ảnh: Đoàn Tấn/TTXVN)

hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực. Chủ tịch QH ghi nhận, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực luôn có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước; đóng góp cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Chủ tịch QH biểu dương những kết quả mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đạt được trong thời gian qua khi nhân lực ít nhưng phải quản lý địa bàn rộng; mong muốn cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch QH nêu rõ mặc dù năm 2024 đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra nhưng kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm. Hiện nay, đất nước đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cũng là thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, Chủ tịch QH cũng chỉ rõ đất nước đang phải đối mặt 3 “điểm nghẽn”: về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Điểm lại một số kết quả của Kỳ họp thứ 8, QH khóa XV, Chủ tịch QH cũng cho biết tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến nhất trí với chủ trương và nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để bảo đảm chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của bà con, Chủ tịch QH cho biết sẽ giao các Ủy ban chuyên môn trao đổi với các Bộ, ngành liên quan nhằm xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước, là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chiều 7/12, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam rời tỉnh Nagasaki về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. **T.HOÀNG**

Đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thời gian qua, Chủ tịch QH mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của nước sở tại; nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Theo đó, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, QH, Chính phủ hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý liên quan theo hướng tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt gắn bó chặt chẽ hơn nữa với quê hương (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước...). Nổi bật, trong Luật Đất đai sửa đổi (năm 2024), người Việt Nam định cư nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước.

Sẽ có cơ chế, chính sách vượt trội để sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ

Một trong những vấn đề được phóng viên báo chí quan tâm tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, diễn ra chiều 7/12 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cơ chế, chính sách liên quan.



● Ông Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi về chính sách cho cán bộ khi tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trả lời về vấn đề trên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, để có cơ sở triển khai chủ trương tại Nghị quyết số 18 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ mạnh, vượt trội nhằm sắp xếp, tinh giản đội ngũ



● Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì buổi họp báo Chính phủ tháng 11. (Ảnh trong bài: VGP)

cán bộ. Đây là chính sách rất nhạy cảm, phức tạp, tác động rất lớn đến xã hội nhưng đòi hỏi chúng ta phải làm rất nhanh.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định này, khẩn trương tiến hành đánh giá tác động, nghiên cứu sâu, nhiều chiều, kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi của chính sách sau khi ban hành. Theo đó, phải bảo đảm cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho các cán bộ trong bộ máy nhà nước có nguyện vọng, nhu cầu chuyển sang khu vực khác. Đồng thời, phải có cơ chế giữ chân người tài, thu hút người tài trong nước và nước ngoài vào bộ máy nhà nước. Nghĩa là các chính sách phải rất căn cơ, bao trùm và phải bảo đảm đánh giá được tác động để có được cơ sở pháp lý đầy đủ.

Để thực hiện nội dung này, ông Vũ Đăng Minh cho biết, quy trình Bộ Nội vụ đang tiến hành. Cụ thể, Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo của Chính phủ; sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo của Chính phủ sẽ trình xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương; sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương mới có cơ sở pháp lý trình Chính phủ xem xét thông qua.

Thông tin thêm, ông Minh nhấn mạnh Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành đang làm ngày làm đêm với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Ngày 6/12, đã thống nhất phương án để trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo của Chính phủ, từ việc thống kê tài sản, đội ngũ nhân sự đến các phương án sau khi được cấp có thẩm

quyền phê duyệt phương án sắp xếp. Do đó, bảo đảm chế độ, chính sách cho con người phải thực sự vượt trội, đủ mạnh để tiên hành sắp xếp theo tinh thần vừa bảo đảm mục tiêu tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ vừa bảo đảm được sự ổn định và phát triển cũng như quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Vì dự thảo vẫn đang trong quá trình xây dựng nên ông Minh chỉ nhấn mạnh sẽ ưu tiên bố trí, sử dụng những người có trình độ, phẩm chất, năng lực vượt trội; những người có kinh nghiệm, thâm niên công tác có chiều dày, uy tín nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn sâu đối với các lĩnh vực đặc thù để giữ chân người tài mà vẫn bảo đảm nguyên tắc có sự đồng thuận giữa hai bên - giữa cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan.

Điều đó đòi hỏi phải tính toán các chính sách căn cơ, bài bản và đạt được mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tái cấu trúc và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực sự có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực ngang tầm, đáp ứng yêu cầu của bộ máy mới sau sắp xếp.

Ông Minh cũng khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ cùng đồng hành với các Bộ, ngành trong sắp xếp để tiến hành các phương án trình các cấp có thẩm quyền từ nay cho đến cuối tháng 12/2024 và chuẩn bị các nội dung khác trong quý I/2025 để bảo đảm công việc không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội... **D.SON**

GẮN KẾT TRUYỀN THÔNG VỚI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ:

Hiện thực hóa hai cuộc cách mạng



● Chuyển đổi số báo chí truyền thông là yêu cầu tất yếu hiện nay.

(Ảnh minh họa: mic.gov.vn)

Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) ký ban hành (Kế hoạch 141), ngày 6/12. Trong Kế hoạch 141, định hướng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Tên Bộ mới sau hợp nhất dự kiến là Bộ KH&CN và Chuyển đổi số (CĐ&S) hoặc Bộ KH&CN, CĐ&S và Truyền thông. Bộ mới sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực

hiện đang giao cho Bộ TT&TT và Bộ KH&CN.

Việc hợp nhất các Bộ nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo yêu cầu đã nêu trong các Nghị quyết của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, việc hợp nhất cũng nhằm điều chỉnh hợp lý về phân công quản lý nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực, khắc phục chông chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tên gọi của các cơ quan sau khi hợp nhất, sắp xếp phải bảo đảm tính kế thừa, bao quát được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Bộ.

Theo định hướng Chính phủ

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, việc gắn kết các lĩnh vực công nghệ, truyền thông và báo chí trong một bộ quản lý nhà nước thống nhất sẽ tạo ra nhiều tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của báo chí, nhất là trong bối cảnh CĐ&S và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Trước hết, điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào báo chí. Việc kết hợp công nghệ sẽ giúp báo chí nhanh chóng CĐ&S, từ quy trình sản xuất nội dung đến cách thức tiếp cận độc giả. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây sẽ hỗ trợ phân tích hành vi người đọc, tối ưu hóa nội dung và cải thiện trải nghiệm người dùng; giúp xây dựng hệ thống kiểm soát thông tin chặt chẽ hơn, hạn chế thông tin sai lệch (fake news) và bảo vệ quyền lợi của độc giả...

Hơn nữa, trong thời đại số, mỗi người dân đều có thể trở thành một nhà báo thông qua mạng xã hội và các nền tảng truyền thông trực tuyến. Điều này mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với việc quản lý truyền thông. Các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, Youtube hay Tiktok với hàng triệu người dùng tại Việt Nam, nếu không được kiểm soát tốt có thể trở thành mối nguy hại cho an ninh thông tin và an toàn chế độ chính trị của đất nước. Bởi vậy, việc hợp nhất quản lý giữa các lĩnh vực này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để báo chí và truyền thông phát triển, đồng thời bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia trên không gian mạng.

đưa ra, với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT hiện tại (CĐ&S, hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số và báo chí - truyền thông) thì tên gọi “Bộ KH&CN, CĐ&S và Truyền thông” sẽ phù hợp và bao trùm đủ các lĩnh vực quản lý của 2 Bộ hiện nay.

Chính phủ cũng đã giao Bộ TT&TT và Bộ KH&CN thành lập Ban Chỉ đạo chung do lãnh đạo 2 Bộ đồng chủ trì để xây dựng Đề án hợp nhất Bộ TT&TT và Bộ KH&CN; sắp xếp, cơ cấu lại và giảm mạnh tổ chức bên

trong để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi hợp nhất hai Bộ. Trong đó, có việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN và CĐ&S hoặc Bộ KH&CN, CĐ&S và Truyền thông.

Trong bài viết nhân dịp Quốc khánh 2/9 “CĐ&S - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra nhiều

quan điểm mới đáng chú ý về CĐ&S và KH&CN.

Một nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã nhắc đến trong bài viết này là cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm đầu mối trung gian không cần thiết, sắp xếp tổ chức theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực... Trong nhiệm vụ này, Tổng Bí thư nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, đẩy mạnh CĐ&S gắn với bảo đảm an ninh, an toàn là tất yếu khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tập trung xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số, phát triển công dân số. Cụ thể, tập trung xây dựng xã hội số, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao...

Với những quan điểm mới về CĐ&S, KH&CN như Tổng Bí thư phân tích, việc hợp nhất Bộ TT&TT và Bộ KH&CN thành Bộ CĐ&S, KH&CN và Truyền thông hoặc Bộ CĐ&S và KH&CN là một bước hiện thực hóa hai cuộc cách mạng. Đó là cuộc cách mạng CĐ&S và cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. **S.THU**

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Theo Bộ Tư pháp cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục chủ động, khẩn trương thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền.

Trong 11 tháng năm 2024, công tác cải cách TTHC của Bộ Tư pháp đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, Bộ Tư pháp đã thực hiện đánh giá tác động TTHC đối với 16 TTHC tại dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công tác đánh giá tác động cho Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá tác động TTHC trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đồng thời, thường xuyên xuyên cử cán bộ tham gia làm báo cáo viên hướng dẫn đánh giá tác động TTHC theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương.

Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai theo Kế hoạch, theo đó, đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 luật; 1 luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; đã công bố 57 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp tại 2 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Về cải cách việc thực hiện TTHC, các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đã được công bố, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp, trong 11 tháng năm 2024, Bộ Tư pháp đã công bố và công khai 160 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC bảo đảm đúng thời hạn theo quy định, trong năm, Bộ Tư pháp đã giải quyết 849.714/849.724 hồ sơ, đang giải quyết 10 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Tra cứu Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, Bộ Tư pháp được chấm điểm đạt 19,8/20 điểm.

BẠC LIÊU:

Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội

Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phối hợp Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác pháp chế; công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu nhấn mạnh: “Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”. Đây là giải pháp



● Cán bộ tư pháp trả kết quả cho người dân. (Ảnh: BNC)

Bộ Tư pháp thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 24 TTHC (2 DVCTT một phần và 22 DVCTT toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp; 24/24 TTHC đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia với số lượng hồ sơ trực tuyến là 726.079 hồ sơ. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định và hành vi hành chính bảo đảm đúng quy định. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ 99%.

Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của Bộ Tư pháp đứng thứ 6/21 Bộ, ngành được đánh giá, xếp hạng. Hoàn thành việc hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc xử lý kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện cải cách TTHC của Bộ vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn của Bộ Tư pháp còn thấp do Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

của Bộ Tư pháp chưa bảo đảm đồng bộ đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chưa đồng bộ đầy đủ dữ liệu về dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa có giải pháp để ghi nhận kết quả đối với những TTHC mà thành phần hồ sơ không thực hiện bằng một văn bản xác định...

Thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động TTHC bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội; tiếp tục chủ động, khẩn trương thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt; tập trung rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ.

Về thực hiện TTHC, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định. 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện điểm số và xếp hạng của Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

THANH TRÀ

luật. Tạo đồng thuận xã hội đối với VBQPPL sau khi được ban hành và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận với báo cáo viên về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác truyền thông dự thảo chính sách tại địa phương... đồng thời, các đại biểu đã được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Qua Hội nghị tập huấn, nhằm trang bị những kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông, một số kỹ năng cụ thể về công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL để nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

TRỌNG NGHĨA

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đột phá mạnh mẽ

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.

Tại Hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, TS. Nguyễn Quốc Văn cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam đến nay đạt được nhiều chuyển biến, đột phá mạnh mẽ. Năm 2024, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi được tích cực đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra.

Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 cho thấy, các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 1.538 vụ án/3.897 bị can phạm nhóm tội tham nhũng. Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án đang thụ lý, điều tra trên 4.759 tỷ đồng, gần 48 ngàn m² và 138,4ha đất; đã thu hồi trên 684 tỷ đồng, 16.695m² đất và 967,4ha đất; tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch trên 1.184,8 tỷ đồng và nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác. Đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 856 vụ án/2.686 bị can. TAND các cấp giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.154 vụ/3.201 bị cáo về các tội phạm tham nhũng.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng cũng đạt nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng được công khai theo quy định của pháp luật. Các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 97.654 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện và xử lý 807 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm.

Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong cơ quan Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, VKSND tối cao tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; chủ động nắm tình hình, đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như việc khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, xây dựng pháp luật... còn chậm so với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai thực hiện toàn diện. Việc truy bắt đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn...

HỒNG MÂY

Hình thành thiết chế luật sư công tại Việt Nam từ góc nhìn thực tiễn hành nghề

□ Luật sư NGUYỄN THỊ THU HOÀI, Phó Chủ nhiệm CLB Luật sư trẻ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là quyền tiếp cận công lý của người dân, đặc biệt là những nhóm yếu thế còn những hạn chế. Từ góc nhìn thực tiễn hành nghề luật sư, việc hình thành thiết chế luật sư công trong hoạt động trợ giúp pháp lý là một giải pháp cần thiết để bảo đảm quyền lợi pháp lý cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Những lần trần trụi với nghề

Hơn 20 năm gắn bó với nghề luật, phải đối mặt với nhiều thăng trầm, tôi đặc biệt trần trụi với những hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL). Điển hình như: tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở huyện ngoại thành Hà Nội thoát khỏi bạo lực gia đình khi thực hiện công tác TGPL theo chương trình TGPL của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Hay những vụ việc đòi lại đất đai của những người dân nghèo trong những buổi tư vấn tiếp dân tại Trụ sở tiếp dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ. Nhiều người dân ở những miền quê nghèo của đất nước, vì thiếu hiểu biết pháp luật, bị chèn ép, dẫn đến mất đất, mất nhà, sau nhiều năm lăn lộn, đệ trình đơn kiện lên khắp các cơ quan chức năng nhưng không được xem xét, hỗ trợ, phải ra Hà Nội ăn chực năm chờ để gửi những lá đơn kêu cứu, nhờ luật sư (LS) tư vấn, hỗ trợ trong hành trình đi tìm công lý...

Hay câu chuyện của người phụ nữ đáng thương phải chịu nhiều đau khổ khi bị chồng bạo hành nhiều năm liền cùng những đứa con luôn bị người cha say rượu hành hạ, đánh đập và hành

trình đi tìm công lý cũng như sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền, ban ngành, đoàn thể giúp người phụ nữ thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, thoát khỏi sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ người chồng vũ phu và giành quyền nuôi con đã để lại trong tôi những day dứt khó quên.

Do đó, tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh và tập trung khai thác góc nhìn LS công trong hoạt động TGPL tại Việt Nam.

Hình thành thiết chế luật sư công trong trợ giúp pháp lý tại Việt Nam

LS công được hiểu là những LS hoạt động trong một cơ chế do Nhà nước thiết lập, với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp cho các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân. Mô hình này phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ (Public Defenders) hoặc một số nước châu Âu và thực tế chứng minh mô hình này thực sự đem lại hiệu quả trong hoạt động TGPL.

Tại Việt Nam đã phát triển hệ thống TGPL nhà nước thông qua các trung tâm TGPL Nhà nước (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc Trung



● Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

ương). Tính đến hết năm 2023, hệ thống có 63 Trung tâm TGPL Nhà nước với 1.228 người làm việc (trong đó có 676 trợ giúp viên pháp lý, 61 kế toán và 71 người làm việc khác); 97 Chi nhánh của Trung tâm TGPL Nhà nước đặt ở cấp huyện, liên huyện. Bên cạnh đó, còn có 643 LS và 32 cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL Nhà nước; 174 tổ chức đăng ký tham gia TGPL và 26 tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL với Sở Tư pháp.

Thực tế công tác TGPL vẫn còn tồn tại một số hạn chế khi vẫn còn đó một số đối tượng có nhu cầu TGPL, không có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ pháp lý có thu phí nhưng lại không thuộc các đối tượng thuộc diện được TGPL như hộ cận nghèo, người khuyết tật..., chất lượng TGPL chưa đồng đều. Số lượng vụ việc TGPL do cơ quan quản lý TGPL đánh giá chưa được nhiều, công tác thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL còn chưa được quan tâm đúng mức... Ngoài ra,

đối với nhiều người dân, đặc biệt là người lao động, người sống tại vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ pháp lý chất lượng vẫn gặp khó khăn do chi phí cao hoặc thiếu thông tin.

Do đó, mục tiêu phát triển TGPL là một vấn đề được chú trọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với số lượng đội ngũ LS hiện tại của Việt Nam và thực tiễn công tác TGPL nêu trên, tôi tin chắc rằng việc hình thành thiết chế LS công sẽ đem lại những hiệu quả tích cực.

Lợi ích của việc hình thành thiết chế luật sư công

Thứ nhất: bảo đảm công bằng xã hội. Thiết chế LS công sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế, giúp mọi công dân có thể được tiếp cận pháp luật một cách bình đẳng.

Thứ hai: giảm "áp lực" cho hệ thống TGPL Nhà nước. Một số Trung tâm TGPL Nhà nước ở một số địa phương hiện nay bị quá tải. Đội ngũ thực hiện TGPL còn ít so với nhu cầu được TGPL

của người dân. Các LS thuộc các Đoàn LS là một nguồn lực sẵn có và có chuyên môn có thể hoàn thành tốt công tác TGPL.

Thứ ba: nâng cao hình ảnh và trách nhiệm xã hội của nghề LS. Mô hình LS công mở ra cơ hội để các LS nói riêng và nghề LS nói chung thực hiện sứ mệnh công lý, vai trò xã hội nhằm góp phần xây dựng niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Kiến nghị từ góc nhìn thực tiễn hành nghề

Để xây dựng và thiết lập một thiết chế LS công cần chú trọng tới vấn đề ban hành quy định cụ thể để luật hóa vai trò của LS công trong hệ thống pháp luật Việt Nam; đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ bao gồm các vụ án dân sự, lao động, hôn nhân gia đình và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ.

Bên cạnh đó, có thể tổ chức thí điểm triển khai tại một số địa phương có nguồn lực và nhu cầu cao, có sự giám sát, quản lý chặt chẽ từ các cơ quan, ban, ngành để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Tập trung trong việc đào tạo và phát triển nhân lực, đặc biệt xây dựng các chương trình đào tạo chuyên biệt hướng tới một số kỹ năng đặc thù như tư vấn pháp luật cho cộng đồng, tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp phức tạp; đồng thời khuyến khích và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động TGPL tại các tổ chức hành nghề LS.

Tôi cho rằng, việc hình thành thiết chế LS công không chỉ là một bước tiến lớn trong việc bảo đảm công bằng pháp lý mà còn là sự đầu tư cần thiết để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả, cần có sự đầu tư nghiêm túc về cơ chế, nguồn lực và sự hợp tác giữa Nhà nước với các tổ chức hành nghề LS. Từ góc nhìn thực tiễn, đây không chỉ là một trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội để nghề LS đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng một nền tư pháp công bằng và minh bạch.

NTTH

CANADA:

Đội ngũ luật sư Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật

Canada theo đuổi hình thái nhà nước dân chủ hiện đại và sử dụng số lượng lớn luật sư (LS) trong các cơ quan công quyền, nhưng đội ngũ LS làm việc trong nhánh hành pháp lại có vị trí và vai trò tương đối đặc biệt, bởi họ còn đại diện cho chế độ quân chủ đứng đầu là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và ủy quyền cho đại diện của mình là Toàn quyền Canada.

Về cơ bản, LS Chính phủ của Canada nói chung có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của Canada, họ vừa là người đưa ra tư vấn pháp lý về thực thi quyền lực của Nhà nước và cũng thường là người đại diện để bảo vệ quyền lợi hay biện hộ cho các cơ quan công quyền. Vì Canada là nhà nước liên bang với nhiều tiểu bang,

vai trò của đội ngũ LS của Chính phủ lại càng trở nên quan trọng để bảo đảm thực thi pháp luật thống nhất trong đất nước.

Đội ngũ LS của Chính phủ được xem là một bộ phận của đội ngũ LS công. LS của Chính phủ là LS thuộc cơ quan công quyền, sẽ đưa ra tư vấn và tranh tụng đại diện cho nhánh hành pháp của cả ba phân cấp nhà nước: liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngoài ra, LS công còn bao gồm đội ngũ làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty công ích hoặc tòa án.

Các LS của Chính phủ, về cơ bản, sẽ đại diện cho cơ quan hành pháp, bởi nhánh lập pháp sẽ có những chuyên gia tư vấn pháp lý độc lập. Tuy vậy, LS của Chính phủ cũng thường xuất hiện tại Nghị viện cùng hoặc đại diện cho



● Một nhóm luật sư Canada đang họp bàn công việc.

(Ảnh minh họa: prepareforcanada.com)

Bộ trưởng Tư pháp để giải thích và làm rõ các quy định pháp luật. Điều này cũng có nghĩa họ đại diện cho Bộ Tư pháp để diễn giải về dự luật do cơ quan hành pháp đề xuất để cơ quan lập pháp xem xét ban hành.

Về đạo đức nghề luật đối với LS của Chính phủ, các chuyên gia có quan điểm trái ngược nhau. Một số học giả cho rằng LS của Chính phủ có nhiệm vụ đặc biệt

hơn nên cần có trách nhiệm đạo đức nghề luật cao hơn. Số ít khác đồng ý với tính chất về nhiệm vụ của LS Chính phủ, nhưng không đồng tình về việc cần có tiêu chí đạo đức nghề luật cao hơn.

Nhưng cần hiểu rõ rằng, LS của Chính phủ không chỉ là LS làm việc trong các cơ quan công quyền, cũng không phải là công chức có giấy phép hành nghề LS. LS của Chính phủ cùng lúc vừa là

LS, vừa là công chức nhà nước, là những người được giao trọng trách xây dựng, diễn giải và bảo đảm việc thi hành pháp luật của các cơ quan công quyền nơi họ làm việc. Chính điều này tạo nên những vấn đề và trách nhiệm riêng đối với đội ngũ LS Chính phủ.

Để bảo đảm việc thực thi quyền lực nhà nước, thượng tôn pháp luật và các yếu tố khác, có ý kiến cho rằng, LS của Chính phủ cũng cần chịu trách nhiệm giải trình theo một hình thức nào đó hoặc cần phát triển những tiêu chuẩn hành nghề cụ thể dành riêng cho nhóm LS này. Bên cạnh đó, cần xem xét thành lập Phòng Trách nhiệm nghề nghiệp của LS Chính phủ để thúc đẩy việc xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức hành nghề và tiếp nhận điều tra các khiếu nại đối với nhóm LS này. Theo đó, nếu được thành lập, các Phòng này cũng có thể trực thuộc Bộ Tư pháp hoặc các cơ quan có liên quan ở các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ thuộc Canada. MAI HÀ



Chú trọng tự kiểm tra nội bộ trong thi hành án tín dụng, ngân hàng

Thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các cơ quan THADS thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng. Tuy nhiên, với những khó khăn, tồn tại, Tổng cục THADS yêu cầu cơ quan THADS, chấp hành viên cần thực hiện nhiều giải pháp.

Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn

Theo khoản 3 Điều 57 Luật THADS, cơ quan THADS nhận ủy thác không được từ chối thực hiện quyết định ủy thác thi hành án, trừ trường hợp quyết định ủy thác có sự nhầm lẫn, sai sót về nội dung hoặc thẩm quyền của cơ quan THADS nhận ủy thác. Tuy nhiên, thực tế có trường hợp mặc dù quyết định ủy thác thi hành án đúng thẩm quyền, nội dung nhưng vẫn hoàn trả ủy thác đề nghị bổ sung hồ sơ mà không kịp thời ra quyết định thi hành án, dẫn đến việc chậm tổ chức thi hành án.

Do đó, cơ quan THADS cần căn cứ điểm b khoản 1 Điều 57 Luật THADS, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy



● Cục THADS Vinh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vinh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng. (Ảnh: Đỗ Hùng)

thác, Thủ trưởng cơ quan THADS nhận ủy thác ra quyết định thi hành án và thông báo bằng văn bản cho cơ quan THADS đã ủy thác.

Khi xử lý tài sản bảo đảm để thi hành án, cơ quan THADS cần nghiên cứu kỹ nội dung trong bản án, đồng thời, rà soát, nghiên cứu kỹ nội dung các bản án, quyết định mà Tòa án đã tuyên. Phân định rõ tính chất vụ việc: bản án, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; Tài sản bảo đảm của người phải thi hành án hay của bên thứ ba; Nội dung tuyên đề bảo đảm thi hành án hay chỉ tuyên tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp hoặc tuyên tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp cho đến khi người phải thi hành án thanh toán xong khoản nợ,... Từ đó, đề ra phương hướng xử lý dứt điểm đối với từng vụ việc.

Đối với trường hợp bản án, quyết định chưa nêu rõ việc xử lý tài sản thế chấp để bảo đảm thi hành án mà chỉ tuyên tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp cho đến khi người phải thi hành

Năm 2024, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án tín dụng, ngân hàng (tăng 1.289 việc, tăng hơn 9.279 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023), kịp thời phát hiện các vi phạm để khắc phục, có biện pháp xử lý, phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm.

án thanh toán xong khoản nợ hoặc để bảo đảm cho khoản nợ, cơ quan THADS chưa có cơ sở kê biên, xử lý tài sản, cần hướng dẫn đương sự liên hệ với Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Trên cơ sở kết quả giải quyết của Tòa án, cơ quan THADS sẽ tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật.

Qua rà soát toàn bộ các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng có khó khăn, vướng mắc trên toàn quốc, Tổng cục THADS nhận thấy hầu hết các vụ việc tồn đọng do có sự chênh lệch diện tích thực tế với diện tích giấy chứng nhận đã cấp, cơ quan THADS còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 ra đời, đã phần nào khắc phục được khó khăn, vướng mắc này.

Tăng cường trách nhiệm trong xác minh điều kiện thi hành án

Tổng cục THADS cũng lưu ý, cơ quan THADS cần thực hiện nghiêm các văn bản chấn chỉnh công tác bán đấu giá; thực hiện đầy đủ việc thông báo, chấm điểm, lựa chọn, ký kết hợp đồng dịch vụ và giám sát tổ chức đấu giá tài sản trong quá trình bán đấu giá. Đồng thời, thường xuyên rà soát, thông báo danh sách các công ty, đơn vị đấu giá (bao gồm việc thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật) có hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá trên Cổng thông tin điện tử để cơ quan THADS có cơ sở lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Lãnh đạo đơn vị tại Cục và các Chi cục THADS phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Thực hiện nghiêm Quy chế, Kế hoạch kiểm tra

của đơn vị, chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, xác định đây là một khâu quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm, thiếu sót và hiệu quả nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Quán triệt việc chịu trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả tự kiểm tra của đơn vị; Thành lập đoàn để kiểm tra trực tiếp kết quả tự kiểm tra của các đơn vị theo định kỳ.

Tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp Cục, Chi cục và phòng chuyên môn thuộc Cục; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện đơn vị và từng cá nhân; tạo nguồn nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ sung, giới thiệu quy hoạch; kịp thời kiện toàn những đơn vị còn thiếu. Đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu công việc cần rà soát, đánh giá kỹ để miễn nhiệm, tinh giản biên chế; từng bước xây dựng đội ngũ công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với chấp hành viên, cần dành thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật hiện hành, thận trọng và có tinh thần trách nhiệm trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như: xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và đề xuất ban hành các quyết định liên quan đến công tác THADS; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo quá trình tổ chức thi hành án tuân thủ pháp luật; chủ động đề xuất những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật trong quá trình tác nghiệp. Đối với các vụ việc thi hành án phức tạp, cần có biện pháp đề xuất lãnh đạo đơn vị họp nhóm chấp hành viên trao đổi, thảo luận.

THU NGUYỄN

AN GIANG:

Bám sát cơ sở để đôn đốc thi hành án

Đây là một trong những giải pháp được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh An Giang đề ra để kịp thời nắm bắt thông tin tại cơ sở, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đôn đốc công tác giải quyết án tại địa phương.

Lãnh đạo Cục đã thường xuyên chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá trong thực thi nhiệm vụ; định kỳ hàng tháng, tổ chức đánh giá, xếp hạng việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các Chi cục trực thuộc. Nhờ đó, kết quả thi hành án trong 2 tháng đầu năm đạt tỷ lệ khá cao về việc (đạt 27,43%),

vượt tiến độ bình quân đề ra của 2 tháng là 13,5%.

Đề phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại đã được chỉ ra, Cục THADS An Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo Cục tăng cường xuống địa bàn chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; nắm bắt thông tin, gắn với chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, đôn đốc công tác giải quyết án phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của các cơ quan THADS trên địa phương và có giải pháp xây dựng ngành ngày càng trong

sạch, vững mạnh; Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân tại cơ quan THADS tỉnh, huyện và tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Làm tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, công tác giám sát của lãnh đạo Cục đối với các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đáp ứng yêu cầu tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, các cơ quan THADS đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, hành chính; công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

Trong 2 tháng công tác đầu năm 2025, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được Cục THADS tỉnh chỉ ra do tính chất công việc ngày càng phức tạp, số lượng biên chế hiện có chưa tương xứng với khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao.

Trên địa bàn có lượng án có giá trị lớn, phức tạp, án chum, án phá sản đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Nhiều tài sản đưa ra bán đấu giá không có người mua, phải giảm giá nhiều lần; người được thi hành án không chịu nhận tài sản để thi hành án theo quy định, nhất là án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Ý thức tuân thủ pháp luật của một số đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa cao, có tình trốn tránh việc thi hành án, thậm chí có thái độ chống đối quyết liệt; lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho cơ quan thi hành án trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ....

Việc khiếu nại một phần từ sự đối phó để không tự nguyện thi hành của người phải thi hành án; một phần do suy nghĩ chủ quan của người khiếu nại, hiểu biết quy định pháp luật của đương sự còn hạn chế.

THADS đề tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ, giảm tải áp lực trong bối cảnh biên chế hạn chế.

Thường xuyên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để công chức được cập nhật quy định mới kịp thời; đối với người dân thì tranh thủ tuyên truyền quy định pháp luật về thi hành án trong các buổi

tiếp dân, khi làm việc trực tiếp với dân để giúp người dân hiểu và tự nguyện thi hành.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục THADS tỉnh cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan sở, ban, ngành tăng cường hỗ trợ, phối hợp với cơ quan THADS trên địa bàn. **BẢO NGỌC**

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LẠNG SƠN ĐOÀN THANH SƠN:

Kỳ vọng lớn tại dự án cửa khẩu thông minh

Cửa khẩu thông minh được kỳ vọng sẽ biến Lạng Sơn thành khu giao thương hàng hóa hiện đại, sôi động, lớn nhất giữa Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung. Phóng viên PLVN có cuộc trao đổi với ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về vấn đề này.



● Một góc vị trí quy hoạch xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực Hữu Nghị. (Ảnh trong bài: Minh Hữu)

Dự án cửa khẩu thông minh được chia làm hai giai đoạn, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 gần 2.500 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 5.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Dự án được kỳ vọng là cuộc cách mạng trong phương thức xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường bộ.

Triển khai hàng loạt dự án hạ tầng thông minh

● Thưa ông, công tác xây dựng cửa khẩu thông minh đang được Lạng Sơn triển khai ra sao?

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 17/8/2024, chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc nhằm đáp ứng tiến độ là xây dựng xong hạ tầng giai đoạn 1 trong năm 2026 và đi vào hoạt động thí điểm từ năm 2027.

Để xây dựng cửa khẩu thông minh, vốn ngân sách sẽ đầu tư ba dự án hạ tầng "cứng", gồm 1 dự án mở rộng đường chuyên dụng xuất nhập khẩu tại khu vực Hữu Nghị (dài 695m), 1 dự án mở rộng đường chuyên dụng xuất nhập khẩu tại khu vực Tân Thanh (dài 700m) và 1 dự án trụ sở làm việc của các lực lượng chức năng tại khu vực Tân Thanh. Ngoài ra, các dự án bến bãi, kho cảng, trung tâm logistics sẽ được xã hội hóa thu hút vốn tư nhân xây dựng ngay cạnh khu vực hai đường chuyên dụng xuất nhập khẩu.

Hiện nay, dự án mở rộng đường chuyên dụng xuất nhập khẩu khu vực Hữu Nghị đã có 4 làn, sẽ được mở rộng lên 14 làn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện thi công, mở rộng đường này trước tiên lên 8 làn, sau đó sẽ được nâng lên 14 làn sau khi điều chỉnh

quy hoạch.

Còn dự án mở rộng đường xuất nhập khẩu tại Tân Thanh và dự án trụ sở làm việc của các lực lượng chức năng tại khu vực Tân Thanh đang thực hiện các thủ tục quy hoạch, đầu tư, sau đó sẽ tiến hành xây dựng, hoàn thành trong năm 2026.

Về nguồn vốn thực hiện ba dự án trên, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất bổ sung 200 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho Lạng Sơn thực hiện các dự án giai đoạn 1. Đối với 580 tỷ đồng còn lại, căn cứ nhu cầu giải ngân của các dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất nguồn vốn phù hợp theo quy định để hỗ trợ Lạng Sơn thực hiện dự án theo tiến độ.

● Ông có thể cho biết hệ thống đường xuất nhập khẩu và các trung tâm kho bãi, logistics sẽ được kết nối với nhau như thế nào?

- Đường xuất nhập khẩu tại khu vực Hữu Nghị có 14 làn thì có 10 làn cho phương tiện xuất nhập khẩu truyền thống thông thường, 4 làn dành cho cửa khẩu thông minh, gồm 2 làn nhập khẩu và 2 làn xuất khẩu. Với 10 làn xe thông thường, vẫn kết nối với bến bãi tập kết hàng hóa truyền thống. 4 làn cửa khẩu thông minh sẽ kết nối trực tiếp với bến bãi hàng hóa riêng, rộng khoảng 5ha. Khu vực 5ha này sẽ xây dựng trung tâm điều khiển, dây chuyền tự động để kết nối với hạ tầng đường xuất nhập khẩu. Như vậy, 4 làn cửa khẩu thông minh với khu vực 5ha hàng hóa sẽ được xây dựng hàng rào kỹ thuật khép kín, tách biệt so với các bến bãi truyền thống còn lại, để vận hành theo phương thức tự động hóa. Ở đường xuất nhập khẩu khu vực Tân Thanh cũng tương tự, trong 8 làn xe vận chuyên xuất nhập khẩu, sẽ có 2 làn cho cửa khẩu thông minh, 1 làn xuất, 1 làn nhập; có bến bãi riêng cho làn cửa khẩu thông minh và bến bãi riêng cho làn truyền thống.

Doanh nghiệp logistics, công nghệ sẵn sàng đồng hành

● Để bảo đảm năng lực tập kết hàng hóa, kết nối với đường chuyên dụng xuất nhập khẩu, xin ông cho biết các bên bãi tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đang được quy hoạch, xây dựng ra sao?

- Cửa khẩu thông minh không thể thiếu



● Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trả lời phỏng vấn Pháp luật Việt Nam.

Mở rộng hạ tầng cửa khẩu là yêu cầu cấp thiết

"Năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra rất sôi động, tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2023, trung bình đạt 1.300 lượt xe/ngày, cao điểm lên tới trên 1.500 lượt xe/ngày. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn năm nay ước đạt 66,4 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, việc mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu đang là yêu cầu cấp thiết với Lạng Sơn", ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

các trung tâm logistics, bến bãi tập kết hàng hóa. Trung tâm điều hành cửa khẩu thông minh với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cũng được xây dựng ở khu vực các bến bãi, gần với hệ thống đường chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa tự động.

Hiện đang có một số nhà đầu tư quan tâm, sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh để mở rộng các trung tâm bến bãi, trung tâm logistics. Ngoài Tập đoàn Viettel, hai doanh nghiệp trong tỉnh là Xuân Cường và Bảo Nguyên cũng bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng đồng hành. Hai doanh nghiệp này có lợi thế là đang kinh doanh bến bãi, logistics tại khu vực Hữu Nghị và Tân Thanh.

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, doanh nghiệp Xuân Cường đang xây dựng phương án điều chỉnh dự án bến bãi. Doanh nghiệp này hiện có bến bãi ở khu vực này rộng hơn 25ha. Khu vực này nằm sát đường chuyên dụng xuất nhập khẩu hàng hóa, thuận lợi cho tập kết hàng hóa, xây dựng trung tâm logistics. Chúng tôi đang làm thủ tục quy hoạch để xây dựng khu vực này từ 25ha lên khoảng 100ha, dự kiến khoảng tháng 6 năm sau sẽ hoàn thành quy hoạch.

Bến bãi tại khu vực Tân Thanh của doanh nghiệp Bảo Nguyên cũng sẽ được mở rộng nhằm đáp ứng cho các mục tiêu của đề án xây dựng cửa khẩu thông minh.

● Để trở thành cửa khẩu thông minh, thiết bị, công nghệ rất quan trọng. Kế hoạch xây dựng hệ thống công nghệ, máy móc như thế nào, thưa Phó Chủ tịch tỉnh?

- Hệ thống công nghệ, thiết bị được gắn liền với hệ thống bến bãi, đường xuất nhập khẩu chuyên dụng và phải có sự tương thích tuyệt đối giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc. Mới đây, khi làm việc tại

Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Tập đoàn Viettel phối hợp với lực lượng hải quan nghiên cứu về vấn đề công nghệ, bảo đảm nguyên tắc dữ liệu, thiết bị phải đồng bộ, khi vận hành phải suôn sẻ.

Theo Đề án thí điểm, trong giai đoạn 1, hàng hóa cho cửa khẩu thông minh sẽ là hàng nông sản xuất nhập khẩu và hàng linh kiện điện tử. Đối với hai mặt hàng này, hiện nay cơ bản là hàng "luồng xanh", tức thuộc dạng miễn kiểm tra hải quan. Khi đó, sau khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục kiểm tra, chỉ cần chuyên công hàng vào bãi tự động, rồi hệ thống sẽ tự vận hành, luân chuyển hàng qua biên giới. Cửa khẩu thông minh sẽ được hoạt động 24h/7, do đó rất thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm nhiều thời gian cho doanh nghiệp.

Quyết tâm thực hiện thành công cửa khẩu thông minh

● Lạng Sơn kỳ vọng gì với mô hình cửa khẩu thông minh, thưa ông?

- Cửa khẩu thông minh được xây dựng nhằm phấn đấu đưa Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm, đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm vùng Đông Bắc; đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác.

Xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành "cửa khẩu kiểu mẫu", cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại kết nối với cảng biển, sân bay; hình thành trung tâm thương mại giao thương hàng hóa đường bộ lớn nhất của Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và ngược lại.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2027, nâng cao năng lực thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa gấp 2 - 3 lần so với thời điểm hiện nay. Đến năm 2030, năng lực thông quan gấp 4 - 5 lần hiện nay; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh đạt khoảng 110 tỷ USD.

Đồng thời, cửa khẩu thông minh giúp giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu; tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

● Mục tiêu, kỳ vọng của dự án là rất lớn. Vậy ông cho biết quá trình triển khai cửa khẩu thông minh có gặp khó khăn gì không?

- Ngoài những thuận lợi như được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành thì dự án gặp không ít khó khăn, thách thức. Dù là dự án thí điểm nhưng công tác đầu tư phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư... nên tốn nhiều thời gian hoàn thành thủ tục. Khu vực xây dựng bến bãi, trung tâm kỹ thuật, trung tâm logistics mặt bằng không thuận lợi, chủ yếu bị chia cắt bởi đồi núi, suối nhỏ, hệ thống đường sắt. Ngoài ra, đây là dự án cửa khẩu thông minh đầu tiên, chưa có kinh nghiệm thực hiện, sử dụng những thiết bị tự động, không người lái hiện đại bậc nhất. Phải làm sao để hàng hóa vận hành thông suốt, không bị lỗi, không bị ách tắc là những điều khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm nghiên cứu.

Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng, bằng năng lực mạnh mẽ, sự sáng tạo đổi mới, các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng chúng tôi thực hiện thành công cửa khẩu thông minh đầu tiên tại Việt Nam.

● Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn!

MINH HỮU (thực hiện)

"Cửa khẩu thông minh sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng thông qua việc tối ưu các thủ tục hành chính, tối ưu thời gian, chi phí và minh bạch hóa các thông tin trong quá trình xuất nhập khẩu. Với nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có, Công ty CP Hữu nghị Xuân Cường mong muốn được tham gia vào Đề án cửa khẩu thông minh, góp sức mang lại sự phát triển bền vững cho quốc gia, cho tỉnh nhà và cho khách hàng", bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cường.

Ngành Điện cần có những công trình thế kỷ, những dự án mang tính chất xoay chuyển tình thế



● Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Ngày 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đầu tư xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Từ sự thành công của dự án, Thủ tướng cho rằng ngành Điện cần có những công trình thế kỷ, những dự án mang tính chất xoay chuyển tình thế...

Kỷ lục đến từ sự tập trung toàn lực, quyết liệt thực hiện

Báo cáo của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN-NPT) cho thấy, thành công trong việc đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích trong thời gian kỷ lục, việc đầu tiên phải kể đến công tác chuẩn bị đầu tư khi chỉ sau gần 5 tháng kể từ thời điểm quyết định triển khai, các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng với chuyên đổi mục đích sử dụng rừng. Đây là thời gian ngắn kỷ lục, trong khi các dự án có quy mô tương tự phải mất từ 2 - 3 năm.

Toàn dự án có tổng cộng 226 gói thầu, EVNNPT cùng các Ban quản lý dự án đã tập trung mọi nhân lực có chuyên môn, tổ chức xét thầu tập trung, làm ngày đêm, không có ngày nghỉ và đã hoàn thành trong khoảng 60 ngày.

Trong quá trình triển khai, dự án đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ cao, đường dây kéo dài, đi qua nhiều địa phương, địa hình phức tạp; khối lượng cột thép phải gia công lớn (trọng lượng cột thép phải gia công là 139.000 tấn, trong đó khối lượng sản xuất trong nước là 114.000 tấn); công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vướng quy định; khó khăn về huy động, vận chuyển máy móc; huy động lực lượng thi công dựng cột, kéo

Thủ tướng cũng nêu rõ, cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng. Muốn vậy phải có đột phá về tăng trưởng, đạt tăng trưởng 2 con số trong những thập kỷ tới. Như vậy, tăng trưởng điện sẽ còn cao hơn nữa, bởi một điểm phần trăm tăng trưởng GDP cần khoảng 1,5 điểm phần trăm tăng trưởng điện. Do đó, ngành Điện phải có những đột phá, những công trình thế kỷ, những dự án mang tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái và dứt khoát không để thiếu điện với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

dây và khó khăn về điều kiện thời tiết bất lợi...

Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương châm “4 tại chỗ”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt năng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm việc xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ”... chỉ sau hơn 8 tháng thi công, toàn bộ dự án đã đóng điện vào hệ thống điện quốc gia vào ngày 27/8/2024.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình phê duyệt thiết kế kỹ thuật của các dự án thành phần; đồng thời, thường xuyên đi kiểm tra giám sát, đôn đốc tiến độ thi công tại các địa phương để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, báo cáo tham mưu với cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật, giúp chủ đầu tư và các địa phương tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thủ tục chuyên đổi mục đích sử dụng đất rừng và sử dụng tạm đất rừng để làm lán trại, đường tạm thi công, đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và phục vụ thi công các hạng mục công trình.

Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ nhập khẩu, vận chuyển các vật tư, thiết bị phục vụ thi công, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản đề nghị

các đối tác nước ngoài (như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ,...) hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan; Đồng thời, chỉ đạo Tham tán Thương mại tại một số nước làm việc trực tiếp với các cấp chính quyền địa phương sở tại để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nhập khẩu và vận chuyển thiết bị, vật tư, bàn giao cho các đơn vị thi công đúng tiến độ, chất lượng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự trưởng thành của ngành Điện với mức tăng trưởng cao, không để xảy ra sự cố và thiếu điện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; Từ việc cấp điện và thành công của dự án đường dây 500kV mạch 3, hình ảnh người thợ điện được nâng cao trong lòng người dân. Nhân mạnh ý nghĩa về sự thành công của dự án đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng khẳng định: “Không gì là không thể, nếu như có sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm”.

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cho rằng, thành công của dự án là do biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; Đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt thể chế; Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, đi đôi với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật công trình, không đội giá, chống tiêu cực, lãng phí...

HOÀNG TÚ

TIN TỨC

Năm 2024, có thể đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, đến 29/11, tăng trưởng tín dụng đã đạt 11,9% và tính đến ngày 7/12, tăng trưởng đã đạt được 12,5%. Phó Thống đốc khẳng định: “Con số này so với cùng kỳ 2023 là khá tích cực, bởi thời điểm này năm ngoái mới tăng được 9%. Nếu như không có cơn bão số 3 gây ảnh hưởng thì tăng trưởng tín dụng năm nay có thể còn cao hơn con số này”.

Tổng dư nợ nền kinh tế khoảng 15.300.000 tỷ đồng; huy động vốn cũng đã đạt được khoảng 14.800.000 tỷ đồng và tốc độ tăng của dư nợ đang cao hơn huy động vốn. Điều này cho thấy ngoài việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại thì NHNN cũng có những động tác điều chỉnh, hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại bằng các công cụ điều hành chính sách. Cụ thể, NHNN đã điều hành chủ động, các ngân hàng thương mại hoàn toàn chủ động trong việc xác định hạn mức theo nhu cầu vốn của nền kinh tế và khả năng của ngân hàng mình. Ngân hàng nào hết hạn mức được giao từ đầu năm cũng chủ động trong việc tăng thêm hạn mức mà không chờ NHNN thông báo như những năm trước đây.

Giải thích lý do tăng trưởng tín dụng năm nay tăng nhanh hơn năm trước, Phó Thống đốc cho rằng, nền kinh tế đã và đang có nhiều thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực như xuất khẩu tăng trưởng cao, các doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư chung đã có thuận lợi... Thêm vào đó là sự điều hành tích cực đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ kinh tế ngành đến kinh tế vĩ mô, chính sách tài khoá, tiền tệ có sự hài hoà giúp cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, vay vốn, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Đáng chú ý, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, nguồn lực, nguồn vốn huy động năm nay cũng bảo đảm hài hoà, lãi suất đầu ra đã giảm tích cực. Tính đến thời điểm hiện nay lãi suất cho vay bình quân đã giảm 0,96% so với đầu năm, đây cũng là lý do giúp doanh nghiệp hạ chi phí đầu vào, tích cực đầu tư. Bên cạnh đó, tín dụng cho bất động sản, chứng khoán mặc dù vẫn kiểm soát chặt chẽ nhưng tạo điều kiện cho 2 lĩnh vực này khởi sắc hơn.

“15% là con số định hướng trong điều hành, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay cùng với việc cuối năm bao giờ cũng là thời điểm giải ngân tích cực, tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%” - Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định. **NHẬT THU**

Thu nợ thuế tăng hơn 33% so với cùng kỳ

Tổng cục Thuế cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện được 59.199 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 91,7% kế hoạch năm 2024 và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 525.792 hồ sơ, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 58.277 tỷ đồng, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, công tác quản lý nợ thuế đạt kết quả tích cực. Trong tháng 11/2024 thu nợ thuế ước đạt 3.084 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 11/2024 ước thu được 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cùng cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.553.504 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 52.483 tỷ đồng, bằng 114,1% dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 1.501.020 tỷ đồng, bằng 104,2% dự toán, bằng 117,1% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.160.169 tỷ đồng, bằng 106,9% dự toán.

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 94%), trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 103%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 106,9%; Phí - lệ phí ước đạt 108,6%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 171%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 108,2%;...

Có 42/63 địa phương thu đạt trên 94% dự toán được giao, còn 21 địa phương thu đạt dưới mức. Có 57/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

THANH THANH



TP HỒ CHÍ MINH:

Đề xuất mức hỗ trợ với trường hợp nghỉ việc do tinh giản biên chế

UBND TP vừa có tờ trình gửi HĐND TP xem xét thông qua quy định chế độ hỗ trợ cho trường hợp nghỉ khi sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi ứng, tái cử hoặc nghỉ tự nguyện.

Theo UBND TP, khi sắp xếp ĐVHC, tinh giản biên chế sẽ có nhiều cán bộ dư, phải nghỉ việc, cần chính sách hỗ trợ. Từ nay đến 2035, TP dư khoảng 1.000 người do sắp xếp 80 phường ở 10 quận.

UBND TP đề xuất, với những người nghỉ hưu trước tuổi, ngoài chính sách hưởng theo Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP sẽ được trợ cấp 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác nhận thêm nửa tháng lương.

Cán bộ, công chức cấp xã phải nghỉ việc do sắp xếp ĐVHC, ngoài chế độ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 29, đề xuất trợ cấp thêm 1,5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được cấp thêm nửa tháng lương.

Cán bộ nữ cấp xã nghỉ do sắp xếp ĐVHC, ngoài chế độ theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 29, sẽ được trợ cấp thêm 5 tháng lương và 1,5 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Những cán bộ thôi việc ngay được trợ cấp thêm 3 tháng lương để tìm việc làm, 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác.

Người nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được trợ cấp thêm 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm trợ cấp thêm nửa tháng lương. Hỗ trợ này cũng áp dụng cho người nghỉ hưu trước tuổi do nguyên nhân bất khả kháng, sức khỏe giảm sút.

Trường hợp nghỉ việc ngay nhưng không thuộc nhóm tinh giản biên chế được đề xuất trợ cấp thêm 3 tháng lương để tìm việc làm, 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác.

Mức căn cứ hỗ trợ là lương tháng liền kề trước khi tinh giản biên chế, gồm mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp...

Ngoài sắp nhập 80 phường ở 10 quận, khi triển khai Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy, TP HCM định hướng giảm 8 sở, 5 cơ quan hành chính TP và 24 Đảng bộ so với hiện tại. **NGUYỄN HẠNH**

ĐÀ NẴNG:

Dự kiến đầu tư 33 dự án phục vụ khu thương mại tự do

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình Danh mục chuẩn bị đầu tư, ưu tiên bố trí vốn, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài khu thương mại tự do (FTZ), gửi HĐND TP xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Theo đó, 3 dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội bên trong FTZ được xây dựng tại huyện Hòa Vang, gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho các khu sản xuất; hạ tầng kỹ thuật chung cho các khu logistics; hạ tầng kỹ thuật chung cho các khu thương mại dịch vụ và chức năng khác.

Các vị trí hình thành khu chức năng (khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ) thuộc FTZ chưa được cấp thẩm quyền quyết định. Việc đề xuất dự án là bước đầu nhằm đẩy nhanh xây dựng khi Đề án thành lập FTZ Đà Nẵng đã được Chính phủ phê duyệt.

30 dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội còn lại ngoài FTZ được xây dựng tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và Thanh Khê. Trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật logistics và cảng cạn; khu đô thị mới số 1 và 2; khu đô thị dịch vụ cảng biển ven sông Cu Đê; các khu tái định cư, nhà ở cao tầng...

Còn có các dự án về giao thông, như nâng cấp, mở rộng tuyến đường tránh Nam Hải Vân; tuyến đường bao sân bay; đường nối cảng Liên Chiểu với trung tâm logistics, khu sản xuất FTZ đến cao tốc Bắc Nam; mở rộng và nối dài một số tuyến đường ở phía tây TP.

Đà Nẵng muốn phát triển chip bán dẫn, AI ở FTZ nên trong số 33 dự án dự kiến đầu tư có Khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo và ương tạo DN thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cùng nhiều tuyến đường kết nối Khu công nghệ cao với đường vành đai, QL14B.

Hồi tháng 6/2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Trong đó, TP được lập FTZ gắn với cảng biển Liên Chiểu, thí điểm cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Sở Công Thương cho biết TP đã khảo sát 4 vị trí đề xuất làm FTZ, tổng diện tích dự kiến khoảng 1.000 - 1.500ha. TP đang hoàn thành xây dựng đề án, hồ sơ thành lập FTZ trong tháng 12/2024 gửi Bộ KH&ĐT. Trong quý I/2025, Bộ, ngành chức năng thẩm định trình Thủ tướng ban hành quyết định lập FTZ Đà Nẵng. **VĂN SƠN**

TAND HÀ NỘI:

Ngày 24/12, mở phiên xử vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

TAND Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu" (giai đoạn 2) vào ngày 24/12. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 8 ngày (gồm cả ngày nghỉ).

Theo đó, HĐXX gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân). Ba kiểm sát viên của VKSND tối cao và VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Tùng (SN 1978, cựu PGĐ Sở Ngoại vụ Thái Nguyên) bị xử về tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Năm bị cáo bị xử về tội "Nhận hối lộ" gồm: Trần Thị Quyên (SN 1986, GD Cty Sen vàng Đất Việt); Lê Thị Phụng (SN 1969, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Văn (SN 1965, cựu PGĐ Sở Y tế Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (SN 1979, cựu PGĐ Sở VH, TT&DL Quảng Nam); Nguyễn Mạnh Trường (SN 1980, cựu Chuyên viên Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không, Bộ GTVT).



● Bị cáo Trần Tùng và Lê Ngọc Tường. (Ảnh: Công an cung cấp)



Có 10 bị cáo bị xét xử về tội "Đưa hối lộ" gồm: Vũ Hồng Quang (SN 1977, cựu Phó Phòng Vận tải hàng không); Trần Thanh Nhã (SN 1991, ngụ TP HCM); Vũ Hoàng Dũng (SN 1987, ngụ Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1977, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Cty CP Thương mại hàng không Vietjet); Đặng Nhật Đức (SN 1975, GD Cty TNHH Top Agent Japan); Bùi Đăng Khoa (SN 1984, GD Cty TNHH MTV Du ngoạn thế giới); Trương Thị Mỹ Dung (SN 1972, GD Cty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch Ánh Sao Thiên); Phạm Quốc Thắng (SN 1977, GD Cty TNHH PNR); Trần Thị Ngân (SN 1984, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anna

Travel), Trần Minh Phụng (SN 1970, GD Cty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch và Xây dựng Gia Huy).

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Thông (SN 1975, ngụ Hà Nội) bị xét xử về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng, chống dịch.

Lợi dụng chủ trương và chức vụ, quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành đã thỏa thuận đưa/nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các DN đưa công dân về nước cách ly y tế tại địa phương.

VỤ CHÁY "CHUNG CƯ MINI" KHIẾN 56 NGƯỜI TỬ VONG:

Truy tố nhiều cán bộ phường, quận vì thiếu trách nhiệm

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nghiêm Quang Minh về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)". Ông Minh là chủ "chung cư mini" ở phố Phương Hạ, bị cháy vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong.

Liên quan đến vụ án, VKS cũng truy tố một số bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Phạm Tấn Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Hạ), Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó Trưởng Công an phường), Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân)...

Theo cáo trạng, Nghiêm Quang Minh là chủ sử dụng thửa đất diện tích 240m² ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngày 11/3/2015, bị can Minh được UBND quận Thanh Xuân cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (GPXD) trên thửa đất trên, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4m²; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9m²; tổng chiều cao công trình 20,2m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, tổng số 33 phòng.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, Nghiêm Quang Minh tự ý thay đổi

thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum, vượt 3 tầng so với GPXD, xây vượt 12 phòng so với GPXD thành 45 phòng (căn hộ khép kín) nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về PCCC theo quy định.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, Nghiêm Quang Minh đã bán xong 45 căn hộ bằng hình thức ký các văn bản thỏa thuận về việc mua bán căn hộ hoặc văn bản thỏa thuận giao quyền quản lý, sử dụng căn hộ lâu dài cho các cá nhân và hộ gia đình. Đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn (12/9/2023), có 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nêu trên.

Sau khi bán toàn bộ 45 căn hộ cho các hộ dân sử dụng, bị can Minh không cư trú tại tòa nhà và xác định quyền quản lý, sử dụng là của toàn bộ cư dân; bị can Minh không thực hiện trách nhiệm với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà. Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của cư dân đều để ở dưới tầng 1 tòa nhà, trung bình có khoảng từ 70 - 80 xe máy, xe điện các loại.

Từ ngày 31/8/2018 - 12/6/2020, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về PCCC tại nhà số 37 và xác định đây là cơ sở vi phạm quy định về PCCC, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Và đến khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 tòa nhà gây cháy. Từ đó, ngọn lửa cháy lan vào dây cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và lan ra xung quanh. Mặc dù được phát hiện nhưng với bình bọt chữa cháy tại tầng 1 tòa nhà không dập được đám cháy, dẫn đến ngọn lửa bùng phát lớn. Đến khoảng 0h15 phút ngày 13/9/2023, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Hậu quả, vụ cháy đã làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỉ đồng. Ngay trong ngày 13/9/2023, bị can Minh bị bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng xác định nhiều cán bộ

Các bị cáo còn trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ/nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ.

Ngoài ra, có bị cáo lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của cơ quan chức năng.

Cụ thể, Trần Tùng đã nhận hối lộ 3 lần với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Bị cáo Tùng còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện 7 chuyến bay của Bùi Thị Kim Phụng, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Văn đã nhận hối lộ 5 lần, tổng số tiền 450 triệu đồng. Lê Ngọc Tường đã nhận hối lộ 4 lần, tổng số 400 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Trường nhận hối lộ 4 lần, tổng số 244 triệu đồng...

Đối với Nguyễn Xuân Thông, cáo trạng nêu rõ bị cáo Thông không hứa hẹn trước nhưng khi biết Trần Minh Tuấn (đã bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án) có hành vi đưa hối lộ mà vẫn hướng dẫn Tuấn khai báo gian dối để che giấu hành vi phạm tội.

Hành vi của bị cáo Thông bị VKSND tối cao xác định là đã gây cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành khác (vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 1). **PHƯƠNG ANH**



● Bị can **Nghiêm Quang Minh**. (Ảnh: Công an cung cấp)

UBND phường Khương Hạ, cán bộ quận Thanh Xuân đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, dẫn đến bỏ mặc công trình vi phạm, để bị can Minh tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của UBND phường và quận kiểm tra, xử lý.

VKS xác định trong chức trách, nhiệm vụ được giao, Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường) không biết cấp dưới đã lập biên bản và ký xác nhận việc bị can Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7; không kiểm tra, giám sát, đơn đốc cấp dưới phải tham mưu thực hiện Quyết định cưỡng chế của UBND quận.

Với Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận) biết 3 cán bộ phường Khương Hạ lập biên bản xác nhận bị can Minh mới chỉ tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7, chưa phá dỡ phần xây dựng sai mật độ xây dựng so với

HẢI PHÒNG:

11 tháng, phát hiện bắt giữ 1.200 vụ tội phạm ma túy

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (PCMT) trên địa bàn TP.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 36, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCMT được triển khai với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đối tượng.

TP đã chú trọng đầu tư nhân, vật lực cho công tác PCMT. Đặc biệt, các lực lượng chuyên trách, trong đó lực lượng nòng cốt là Công an TP đã chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh, PCMT một cách quyết liệt, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất. Nhờ đó, số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ đều tăng qua các năm.

Riêng 11 tháng năm 2024, số vụ tội phạm về ma túy được phát hiện, bắt giữ gần 1.200 vụ, tăng 524 vụ (tăng 78,2%) so với cùng kỳ. Trong số đó, có nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa thành công, đưa các đối tượng liên quan ra xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm tạo sức răn đe, phòng ngừa xã hội.

Công tác cai nghiện tiếp tục được triển khai thực hiện với đa dạng các hình thức. Số người được cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện ma túy, số người điều trị thay thế bằng Methadone và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được nâng lên, đạt các chỉ tiêu hàng năm đề ra. Công tác quản lý học viên, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện được làm tốt, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu kêu gọi toàn TP quyết tâm, chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành TP không ma túy. Cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là với thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về hiểm họa ma túy; vận động Nhân dân tích cực tham gia công tác PCMT. Tiếp tục xác định vai trò nòng cốt, xung kích và trách nhiệm chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của lực lượng công an. **HAI ANH**

Đại diện hợp pháp gia đình 56 nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng cộng 19,7 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh của 44 người bị thương đã được Nhà nước chi trả. Họ tiếp tục yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,7 tỷ đồng.

Đối với thiệt hại về tài sản, các cư dân đã yêu cầu bồi thường tổng 56,7 tỷ đồng, gồm toàn bộ giá trị căn nhà, toàn bộ số tài sản có trong căn hộ, tiền, vàng...



● Căn nhà bị tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum, vượt 3 tầng và 12 phòng. (Ảnh: Hồng Mây)

GPXD, nhưng không tiếp tục yêu cầu Tổ thanh tra xây dựng và UBND phường phải thực hiện Quyết định cưỡng chế.

Với Phạm Tân Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó Trưởng Công an phường), VKS xác định mặc dù nhận công văn của UBND quận và Công an quận về việc yêu cầu chỉ đạo, đơn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quyết định đình chỉ hoạt động tại tầng 1 tòa nhà; và biết việc cảnh sát khu vực đã đi tuyên

truyền, vận động cư dân thực hiện Quyết định đình chỉ và không hiệu quả; nhưng hai bị can này đã không đơn đốc, không đưa ra các giải pháp để cư dân thực hiện Quyết định đình chỉ.

Đồng thời hai bị can này không có báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ với Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBND phường, không báo cáo khó khăn, vướng mắc để gửi UBND quận và Công an quận để tìm phương án thực hiện.

HỒNG MÂY

BỘ CÔNG AN:

Thông tin về quá trình điều tra vụ án Công ty Cây xanh Công Minh

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã đề nghị 16 tỉnh, thành định giá tài sản của 413 dự án liên quan vụ án xảy ra tại Cty TNHH Cây xanh Công Minh để phục vụ khởi tố bị can; trong đó 1 tỉnh đã có kết luận định giá tài sản của dự án.

Cơ quan An ninh điều tra đang phối hợp với các địa phương để cung cấp thông tin, hồ sơ và tài liệu phục vụ giám định tài sản. Trong khi đợi kết quả giám định tài sản, cơ quan chức năng sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm hình sự của các cá nhân có liên quan.

Trước đó, ngày 8/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Cty Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành. DN này bị xác định thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào xây dựng gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xác định tổng mức đầu tư. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, Cty sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống để tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Bộ Công an xác định có hơn 50 Cty thuộc "hệ sinh thái" của Công Minh đã trúng hơn 600 gói thầu tại nhiều địa phương, số tiền lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Hồi tháng 10/2024, tại cuộc họp báo quý III của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, VKSND tối cao đã gia hạn điều tra lần thứ nhất và hiện chưa khởi tố bị can. **SƠN VĂN**

CẦN THƠ:

Năm 2024, qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 15 tỷ đồng

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 gửi HĐND TP.

Báo cáo cho thấy, qua công tác giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi "giả mạo trong công tác".

Thanh tra các ngành, các cấp đã triển khai 183 cuộc thanh tra, có 20 cuộc kỳ trước chuyển sang, vượt 18% kế hoạch (trong đó 83 cuộc thanh tra hành chính và 100 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý chỉ đạo, điều hành và kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, cơ chế, chính sách.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 15,67 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 11,68 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 3,99 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 18 tập thể, 158 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ; ban hành các quyết định xử phạt 1,83 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công an TP đã phát hiện điều tra khởi tố 14 vụ với 21 bị can; VKSND TP thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố 11 vụ, 25 bị can; TAND hai cấp đã xét xử 12 vụ, 19 bị cáo về các tội liên quan tham nhũng, tiêu cực.

ĐÌNH THƯỜNG

ĐẮK LẮK:

Xét xử đường dây làm, sử dụng tài liệu giả để trốn nghĩa vụ quân sự

TAND TX Buôn Hồ (Đắk Lắk) vừa mở phiên xử tuyên phạt 37 người mức án từ 6 tháng đến gần 4 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Các bị cáo này đã có hành vi làm giả, sử dụng hàng chục bộ hồ sơ để thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Theo bản án, tháng 9/2023, hội đồng NVQS các xã, phường trên địa bàn TX Buôn Hồ tổ chức gọi, triệu tập công dân đến độ tuổi tham gia khám sức khỏe NVQS để chuẩn bị cho đợt tuyển quân NVQS năm 2024.

Không muốn cho con mình tham gia khám tuyển, một số gia đình trên địa bàn phường Thống Nhất và Bình Tân đã trực tiếp hoặc thông qua người khác liên hệ Trịnh Thu Tâm (72 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) nhờ làm giấy tờ giả.

Bị cáo Tâm làm giả các giấy tờ như giấy báo trúng tuyển của các trường đại học quy, giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường đại học, cao đẳng nộp cho ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn khám NVQS. Bị cáo Tâm đã làm giả 52 bảng điểm, giấy báo trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng, thu lợi bất chính 5,4 triệu đồng.

Hai người giúp sức cho bị cáo Tâm là ông Trần Thế Hùng (59 tuổi) làm giả 8 tài liệu, thu lợi 8,5 triệu đồng; ông Nguyễn Huy Hoàng (43 tuổi, cùng ngụ phường Thống Nhất) làm giả 4 tài liệu, thu lợi 11 triệu đồng.

Sau khi có được các tài liệu làm giả, các bị cáo là cha mẹ của thanh niên được kêu gọi nhập ngũ đã nộp Ban Chỉ huy quân sự phường Thống Nhất và phường Bình Tân để trốn tránh NVQS.

Ba bị cáo chủ mưu gồm Trịnh Thu Tâm bị phạt 3 năm 9 tháng tù; Trần Thế Hùng 3 năm tù; Nguyễn Huy Hoàng 2 năm tù. 34 bị cáo là cha mẹ các thanh niên được gọi nhập ngũ bị tuyên phạt 6 tháng tù đến 9 tháng tù (trong đó 1 bị cáo được hưởng án treo). **TRẦN TIẾN**

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TẠI TRUNG TÂM PHÁP Y HÀ NỘI:

Củng cố niềm tin của cơ quan tố tụng và người dân

Trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) là một công tác trọng điểm của cả bộ máy nhà nước, ngành Y tế cũng không ngoài cuộc. Trung tâm Pháp y Hà Nội, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế còn là một trong những tổ chức thực hiện pháp luật về giám định tư pháp, hỗ trợ các cơ quan tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự có nội dung cần phải giám định pháp y. Do đó, công tác CCHC đặc biệt quan trọng để rút ngắn thời gian giám định, sớm ra bản kết luận giám định để cơ quan điều tra, tố tụng có căn cứ giải quyết, không để án tồn đọng, không để người dân mất niềm tin.



● Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam về công tác CCHC tại Trung tâm Pháp y Hà Nội, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Giám đốc Trung tâm cho biết, để thực hiện và đẩy mạnh CCHC tại Trung tâm, Ban Giám đốc nghiên cứu kỹ các quy trình giám định hiện đang thực hiện tại Trung tâm, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các bước của quy trình, tạo các kênh truyền thông tin, khai thác thông tin với các cơ quan điều tra, tố tụng, các cơ sở khám, chữa bệnh của cả tuyến trung ương và địa phương.

Cụ thể, việc CCHC trong tiếp nhận hồ sơ giám định được thực hiện ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ giám định thông qua các đường truyền dữ liệu, các bản scan tài liệu, quyết định trung cầu (chỉ đối với các tài liệu mật có quan trọng cầu mới cần đến giao trực tiếp tại cơ quan giám định). Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhân viên Trung tâm gửi yêu cầu bổ sung, đính chính các sai sót hành chính... ngay cho cơ quan trung cầu. Đối với hồ sơ đã đầy đủ, Trung tâm gửi ngay Giấy hẹn thời gian giám định cho cơ quan trung cầu. Hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được chuyển ngay đến lãnh đạo bộ phận chuyên môn trong ngày để phân công giám định viên nghiên cứu hồ sơ.

Để thực hiện CCHC trong việc thực hiện khám giám định, sau khi được phân công vụ việc khám giám định, các giám định viên và người giúp việc tiến hành nghiên cứu hồ sơ, thu thập các tài liệu có liên quan và chuẩn bị phương tiện, phương pháp khám cho từng nội dung giám định. Người được yêu cầu khám giám định đến sẽ được làm ngay thủ tục xác nhận nhân thân và tiến hành khám giám định, làm các xét nghiệm, khám chuyên khoa cần thiết ngay trong ngày. Để bảo đảm việc khám giám định nhanh, chính xác, Trung tâm đã ký hợp đồng



● Trong hai năm gần đây, CCHC đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận tại Trung tâm Pháp y Hà Nội. (Ảnh trong bài: PV)

hợp tác chuyên môn với nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và thành phố. Việc trao đổi thông tin giữa các chuyên gia tại các bệnh viện với giám định viên vì thế cũng rất thuận lợi. Trung tâm xây dựng phần mềm quản lý các vụ việc giám định từ đầu vào đến đầu ra, phần mềm có chức năng cảnh báo hồ sơ thiếu tài liệu, có nguy cơ chậm muộn.

CCHC trong hội chẩn chuyên môn và phối kết hợp khám chuyên khoa được thực hiện khi kết quả khám được chuyển về Trung tâm ngay khi có kết quả thông qua các mã quét QR của bệnh nhân do các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp. Cơ quan điều tra và người được giám định không phải đi lại nhiều lần. Các giám định viên sẽ họp thống nhất kết quả giám định ngay sau khi các kết quả khám đầy đủ. Đối với những ca cần hội chẩn thì Trung tâm sẽ tiến hành hội chẩn online nếu cần thiết. Bản kết luận sẽ được ban hành trong vòng 03 ngày sau khi có đầy đủ các kết quả và tài liệu hồ sơ cần thiết (nhanh hơn quy định của pháp luật 06 ngày). Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian giám định, Trung tâm sẽ có văn bản thông báo với cơ quan trung cầu nêu lý do chậm kết quả giám định. Sau khi các giám định viên thống nhất nội dung bản kết luận, hôm sau Trung tâm đã có Bản kết luận dấu đỏ để trả cho cơ quan trung cầu. Trung tâm sẽ thông báo cho cơ quan trung cầu đến nhận bản kết luận nếu trường hợp hồ sơ giám định cần đối chiếu các văn bản gốc. Trong trường hợp hồ sơ không cần đối chiếu thì sẽ được gửi bảo đảm cho cơ quan trung cầu bằng đường văn thư (do tính chất đặc thù của kết luận giám định pháp y nên không thể chuyển bản kết luận qua internet)...

● Có thể nói, CCHC trong các quy trình giám định đã mang đến cho Trung tâm Pháp y Hà Nội “nguồn lực mới” để rút ngắn thời gian giám định, hỗ trợ cơ quan tố tụng cũng như không để người dân mất niềm tin. Theo đánh giá của bà, công tác CCHC đã tác động như thế nào đến hoạt động của Trung tâm và mang lại hiệu quả gì?

- Công tác CCHC đã buộc phải thay đổi cách thức làm việc cũng như quan điểm của cán bộ, nhân viên trong bộ máy nhà nước hiện nay, giúp xóa đi ấn tượng về câu nói bao năm nay từ thời bao cấp là “giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị Nhà nước luôn mang tính “hành là chính””. Trong lĩnh vực Tư pháp, Đề án Cải cách tư pháp của Chính phủ ngoài việc cải cách cách thức làm việc còn bao hàm cả sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, các quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan điều tra, tố tụng với các cơ quan làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp.

Trong hai năm gần đây CCHC đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận tại Trung tâm. Việc thực thi các biện pháp CCHC đã bắt buộc phải đưa công nghệ thông tin vào các bước trong quy trình giám định. Đơn cử như Trung tâm xây dựng phần mềm quản lý các vụ việc giám định giúp lãnh đạo và nhân viên nắm rõ từng vụ việc đang ở giai đoạn nào, có chậm muộn không; hồ sơ còn thiếu gì; kết quả giám định như thế nào... Phần mềm còn giúp cảnh báo các hồ sơ đang có nguy cơ chậm trả kết quả hay lỗi hỏng trong hồ sơ giám định. Việc này đã làm giảm đáng kể các sai sót trong quá trình giám định.

Thời gian giám định gần như 100% hồ sơ ra đúng và trước hạn. Có nhiều vụ việc ra sớm trong vòng 24h đối với giám định

tỷ lệ tổn hại sức khỏe để cơ quan điều tra tố tụng thực hiện các biện pháp ngăn chặn không cho đối tượng tội phạm trốn chạy, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, thời gian giải quyết vụ án được nhanh gọn. Thời gian giám định pháp y từ thi xác định nguyên nhân tử vong đối với các trường hợp không mổ trong vòng 7 ngày Trung tâm có bản kết luận (theo quy định 1 tháng), đối với trường hợp mổ có làm các xét nghiệm độc chất, gene bệnh v.v... tối đa là 3 tuần (theo quy định 30 ngày đến 3 tháng). Giám định ADN không quá 03 tuần là có kết luận, có vụ việc trong vòng 6h Trung tâm đã trả kết luận. Các thành tích trên của Trung tâm đã được tất cả các cơ quan điều tra của thành phố Hà Nội, ngoài ra còn có cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng, của các tỉnh/thành lân cận ghi nhận thể hiện rõ nét số liệu tổng các vụ việc thực hiện giám định tại Trung tâm ngày càng cao.

● Thời gian qua, hoạt động CCHC là điểm sáng của ngành Y tế, thông qua hoạt động cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính trong nhiệm vụ công tác... Để tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả này, trong thời gian tới, Trung tâm Pháp y Hà Nội sẽ có những dự kiến hoạt động gì, thưa bà?

- Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của công tác CCHC. Có thể nói, CCHC giúp giảm bớt các đầu việc, tăng cường giám sát. Trung tâm Pháp y Hà Nội trực tiếp nghiên cứu tài liệu trên các mã bệnh nhân nên rút ngắn thời gian giám định, thực hiện hội chẩn nhanh chóng, hạn chế tối đa sự nhầm lẫn và tiêu cực trong công tác giám định. Hiện nay theo quy định của pháp luật, hồ sơ giám định tư pháp được lưu trữ vĩnh viễn. Do đó, số lượng hồ sơ của Trung tâm rất lớn, Trung tâm đã thường xuyên chỉnh lý hồ sơ và đang đề xuất phương án số hoá hồ sơ, đảm bảo công tác lưu trữ phục vụ việc tra cứu khi cần thiết...

Trung tâm sẽ đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của đơn vị nhằm giảm tải hơn nữa các đầu mục cần nhân sự giám sát như quản lý quy trình giám định trong phòng thí nghiệm, áp dụng cảnh báo nhiều cấp độ, liên kết với các đơn vị khám, chữa bệnh, đơn vị xét nghiệm có chất lượng cao trên địa bàn để tiến hành thu mẫu, khám tại cơ quan giám định và chịu trách nhiệm vận chuyển mẫu đến nơi xét nghiệm, trả kết quả online (vẫn bảo đảm tính bảo mật theo quy định), giúp cho người giám định hạn chế tối đa việc phải đến nhiều nơi để thực hiện việc khám chuyên khoa...

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường năng lực tại chỗ, đầu tư thêm trang thiết bị chuyên môn hiện đại; tăng cường đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, tuyển dụng người có trình độ cao về làm việc tại Trung tâm; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến cải cách kỹ thuật nhằm tiết kiệm thời gian, công lao động... trong các giai đoạn của quy trình giám định.

Đặc biệt, Trung tâm sẽ có cơ chế khen thưởng thường xuyên, đột xuất, ghi nhận những đóng góp tích cực của tất cả nhân viên khi có thành tích trong công tác giúp tăng hiệu suất lao động và chất lượng sản phẩm.

● Trân trọng cảm ơn bà!

XUÂN HOA – TUẤN ANH

Điều chỉnh “xét tuyển đại học sớm” để bảo đảm công bằng cho tất cả các thí sinh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, việc có quy định chặt chẽ hơn nếu sử dụng học bạ để xét tuyển thì cần có kết quả học tập của cả năm lớp 12 cũng là hướng tới bảo đảm công bằng cho các thí sinh (TS) ứng tuyển. Nếu chỉ xét đến 5 học kỳ ở cấp THPT mà bỏ qua học kỳ II của lớp 12 sẽ khiến cho nhiều em chủ quan và không tập trung học tốt đều các môn.



● Việc quy định chi tiêu xét tuyển sớm và quy định điểm chuẩn trúng tuyển cần bảo đảm được sự công bằng giữa các thí sinh trong các đợt xét tuyển. (Ảnh minh họa: Ngọc Hương)

Khi thí sinh “đổ xô” xét tuyển sớm

Thực tế những năm qua, ứng phó với dịch bệnh COVID-19, cùng với tự chủ đại học (ĐH), xét tuyển sớm ĐH trở thành giải pháp và lựa chọn của phần lớn TS. Ngay từ học kỳ 2 lớp 12, nhiều em đã chắc suất đỗ ĐH ở những trường, ngành ưa thích cùng với học bạ và chứng chỉ Ngoại ngữ đạt tiêu chí theo quy định của từng trường. Do đó, TS sẽ lơ là hoặc học lệch, chỉ quan tâm tới những môn xét tuyển theo khối ngành đã chọn, các môn còn lại chỉ cần đạt điểm “qua” kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khi đó, TS đã đổ xô xét tuyển sớm sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý các bạn đang ngày đêm lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi các bạn sẽ chỉ tập trung lấy điểm xét tuyển ĐH, cao đẳng (CD) từ kỳ thi này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của xã hội với nhiều ràng buộc, công tác tuyển sinh vẫn cần thay đổi, hạn chế các bất cập bởi có tác động lớn trực tiếp đến các trường và thí sinh, nhất là trong bối cảnh tự chủ ĐH hiện nay. Một trong những điểm sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Quy chế là chỉ tiêu xét tuyển sớm do cơ sở đào tạo quy định nhưng không vượt quá 20% chỉ tiêu của từng ngành, nhóm ngành đào tạo.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc cân nhắc và có điều chỉnh về “xét tuyển sớm” là rất cần thiết để bảo đảm công bằng cho tất cả các TS. Hơn nữa, điểm xét, điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp môn sử dụng để xét tuyển phải được quy định thống nhất đối với từng chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo.

Khẳng định việc tuyển sinh của ĐH, CD tác động rất lớn tới quá trình học ở giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, việc có quy định chặt chẽ hơn nếu sử dụng học bạ để xét tuyển thì cần có kết quả học tập của cả năm lớp 12 cũng là hướng tới bảo đảm công bằng cho các TS ứng tuyển. Nếu chỉ xét đến 5 học kỳ ở cấp THPT mà bỏ qua học kỳ II của lớp 12 sẽ khiến cho nhiều em chủ quan và không tập trung học tốt đều các môn. Điều này sẽ rất khó khăn cho các em sau này khi vào đại học. Và việc dành quá nhiều thời gian và nguồn lực cho xét tuyển sớm sẽ tác động ngược trở lại giáo dục phổ thông.

Bà Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội

luôn là đơn vị có số lượng TS đăng ký xét tuyển và xác nhận nhập học vào các trường ĐH, CD cao nhất trong cả nước với tỷ lệ nhập học ngày càng tăng dần.

Đồng thuận với quy định chi tiêu xét tuyển sớm của các trường ĐH và quy định điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm (sau khi quy đổi tương đương) không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển của đợt xét tuyển, bà Vương Hương Giang cho biết: “Trong những năm qua khi triển khai hỗ trợ TS tham gia xét tuyển sớm, Sở GD&ĐT Hà Nội thấy bộc lộ một số tồn tại như với mong muốn trúng tuyển vào các trường ĐH, CD bằng chỉ tiêu xét tuyển sớm nên TS đã làm nhiều hồ sơ đăng ký vào nhiều cơ sở đào tạo, dẫn đến các trường THPT mất rất nhiều thời gian, công sức để sao in học bạ, xác nhận hồ sơ cho TS trong khi đây là thời gian cao điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, sau khi có kết quả trúng tuyển, TS không có tâm lý tiếp tục ôn tập, vì chỉ cần đạt được tốt nghiệp THPT, ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi và ảnh hưởng đến tâm lý ôn tập của các TS khác”.

Vì thế, bà Hương Giang cho rằng, việc quy định chi tiêu xét tuyển sớm và quy định điểm chuẩn trúng tuyển cần đảm bảo được sự công bằng giữa các TS trong các đợt xét tuyển và giảm được các tồn tại nêu trên. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đồng tình với quy định việc xét học bạ phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 của TS. Vì như vậy, đảm bảo đánh giá kiến thức của thí sinh trong toàn cấp THPT và tránh được hiện tượng học lệch, hoặc bỏ không học một số môn ở học kỳ II năm lớp 12, vì chỉ học các môn để thi tốt nghiệp.

Cần tăng cường thanh tra, hậu kiểm

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH FPT khẳng định, những gì Bộ GD&ĐT đã thực hiện và sửa đổi quy chế tuyển sinh trong những năm qua là vì mục đích nâng cao chất lượng, không chỉ chất lượng tuyển sinh, mà còn là chất lượng giáo dục phổ thông, đảm bảo công bằng cho các TS, góp phần xử lý TS ảo giúp các trường tuyển sinh theo kế hoạch, đơn giản hóa tối đa cho thí sinh, cho các trường, nhận cái khó về hệ thống... TS. Lê Trường Tùng cho rằng, đối với việc xét tuyển sớm, thì các trường cần quy định rõ, chỉ được thông báo trúng tuyển sớm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo không gây xáo trộn quá trình học tập, không

ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi THPT.

Cũng về vấn đề xét tuyển sớm, theo PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, khi tất cả các trường đều xét tuyển sớm sẽ làm các trường phổ thông vất vả, khối lượng xác nhận nhiều, các em không quan tâm đến học kỳ II năm lớp 12. Có trường chỉ xét kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12 nên có câu chuyện học sinh ăn Tết xong vào học kỳ II không tập trung học nữa.

“Do vậy, chúng tôi ủng hộ điểm mới trong dự thảo quy chế là nếu xét tuyển bằng học bạ THPT phải có đủ 6 học kỳ, để TS tập trung học tập nghiêm túc đến cuối năm học. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát để các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế; tăng cường chế tài về công tác thanh tra, hậu kiểm để công tác tuyển sinh đi vào nề nếp, hiệu quả”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng trao đổi.

Giám đốc Học viện Tài chính đề nghị, cần mạnh dạn bỏ hình thức xét tuyển sớm, bởi con số 20% dành cho xét tuyển sớm không mang nhiều ý nghĩa. Đồng thời, đẩy sớm thời gian xét tuyển đợt 1 để đợt 2 các trường tiếp tục tuyển sinh những em có nguyện vọng thực sự.

Chung quan điểm trên, TS. Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân cho rằng, việc các em lơ là, không tập trung học ở thời điểm cuối năm lớp 12, hay các em chỉ tập trung học những môn học để thi ở THPT cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, làm mất cân bằng đến quá trình các em học đại học sau này. TS. Võ Thanh Hải cũng ủng hộ việc bỏ hình thức xét tuyển sớm, cần siết chặt lại các quy định, để công tác tuyển sinh công bằng và hiệu quả hơn.

Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị với các trường có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, thì cần sớm đưa điểm thi lên hệ thống chung để thuận tiện cho tất cả các trường trong quá trình tuyển sinh; việc sửa đổi quy chế cũng cần nhìn vào yếu tố kỹ thuật, hạ tầng, để tránh vất vả cho hệ thống...

Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy cho biết, công tác tuyển sinh tác động đến quá nhiều đối tượng liên quan. Bà Nguyễn Thu Thủy cho rằng, làm sao tất cả vì lợi ích của TS đặt lên hàng đầu, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo ở cả giáo dục phổ thông cũng như đầu vào ĐH, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. UYÊN NA

Ra mắt ứng dụng kiến tạo thế hệ trẻ vì cộng đồng - Generation Hope

Ứng dụng giáo dục sáng tạo dành cho thanh, thiếu nhi mang tên Generation Hope đã chính thức ra mắt tại trụ sở Trung ương Đoàn. Generation Hope là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm Truyền thông Thanh, thiếu nhi và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (SCI), được xây dựng dựa trên bộ công cụ đào tạo kỹ năng SHIFT. Đây là bộ công cụ giúp thanh, thiếu niên thiết kế và triển khai chiến dịch truyền thông do chính các em thực hiện, với mục tiêu đồng hành cùng thanh, thiếu niên trên hành trình phát triển toàn diện. Thông qua ứng dụng, các bạn trẻ sẽ tự tin thực hiện các hoạt động ý nghĩa như bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực học đường, hướng nghiệp và giải quyết nhiều vấn đề thiết thực khác. Generation Hope không chỉ là một nền tảng học tập mà còn là cầu nối để thanh, thiếu niên kiến tạo sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội. N.THƯƠNG

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Ngày 8/12, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ Hướng nghiệp Hòa Vang tổ chức Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” TP Đà Nẵng năm 2024. Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong lập thân, lập nghiệp, cùng nhau phát triển kinh tế.

Chương trình Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” gồm các nội dung đa dạng như: Talkshow “Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - Cơ hội và thách thức”; Triển lãm 15 gian hàng sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp, các đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cao và 11 gian hàng sản phẩm OCOP; trao tặng 10 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; tổ chức các trò chơi nhỏ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Cuộc thi “Streamer Siêu đẳng với sản phẩm OCOP”...

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần này là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, tham quan các mô hình, sản phẩm sáng tạo - khởi nghiệp tiêu biểu; đồng thời, khơi dậy, kết nối, hỗ trợ những ý tưởng, sáng tạo; hiện thực hóa ý tưởng trong tương lai gần. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động tương tự, nhằm giúp thanh niên Đà Nẵng phát triển dự án và kết nối đầu tư trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” TP Đà Nẵng năm 2024. T.MAI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: Số 59 Cà Trộng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 - Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Thôn An Phong, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 - Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là 01 (một) ô tô nhãn hiệu Madaz 3 màu trắng đã qua sử dụng, biển kiểm soát 30H-289.55; Số máy: P520738226; Số khung: RN2B14AA6MM067833, xe sản xuất năm 2021; Thể tích của động cơ: 1496 (cm3) Kèm theo xe có giấy chứng nhận kiểm định số: 8611316 (bản gốc) cấp ngày 03/12/2021 và Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản gốc) số 152471, mang tên Ngô Đức Hạ cấp ngày 02/12/2021; có chìa khóa theo xe.
 - Giá khởi điểm: 502.358.000 đồng; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.
 - Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (có đủ năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân, có giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp đối với tổ chức,...) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gồm đơn đăng ký tham gia đấu giá và 01 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu... đối với cá nhân, 01 bản sao giấy đăng ký kinh doanh và 01 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu... của người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức) trong giờ hành chính từ ngày 11/12/2024 đến ngày 21/12/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh DHL. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DHL vào từ ngày 19/12/2024, 20/12/2024 và 23/12/2024.
 - Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/12/2024 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh DHL.
 - Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- Chi tiết liên hệ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL, địa chỉ: Số 59, đường Cà Trộng, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang; ĐT: 02043.525.676./.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

Công dân có phải đổi lại thẻ Căn cước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính?

• **Bạn Như Ý (Nam Định) hỏi:**
Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của nhiều tỉnh, thành phố chính thức có hiệu lực từ 1/12/2024. Xin hỏi, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì công dân có phải làm lại thẻ Căn cước không?

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng tư vấn: Căn cứ Điều 21 Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 quy định về chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức như sau: Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã thực



• Luật sư Lê Hiếu.

hiện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức

khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Đồng thời, tại điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 quy định trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước như sau: Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

Như vậy, có thể hiểu rằng thẻ Căn cước/Căn cước công dân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính, nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn được tiếp tục sử dụng mà không cần phải cấp đổi. Việc cấp đổi thẻ Căn cước chỉ thực hiện khi người dân có yêu cầu.

Mặc dù tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 và Điều 24 Luật Căn cước 2023 nêu trên không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ Căn cước công dân khi sáp nhập huyện, xã. Tuy nhiên, do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính nên thông tin về địa chỉ của một số công dân sẽ có

sự thay đổi. Do vậy, Bộ Công an cũng đã có khuyến khích công dân nên đổi Căn cước theo địa danh mới để thuận tiện cho giao dịch, người dân sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện thủ tục này căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023. Đối với một số trường hợp thông tin ở giấy khai sinh như nơi sinh, quê quán, Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để chạy trên toàn hệ thống, đồng thời phối hợp với người dân để điều chỉnh cụ thể từng trường hợp.

Lưu ý, về Chứng minh nhân dân, nếu công dân còn dùng loại giấy tùy thân này thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi sang thẻ Căn cước dù có sắp xếp lại đơn vị hành chính hay không. Vì từ 1/1/2025, Chứng minh nhân dân sẽ hết giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023.

Vì vậy, để thuận tiện hơn trong các hoạt động dân sự sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính thì người dân có thể liên hệ và yêu cầu cơ quan Công an cấp đổi thẻ Căn cước và việc cấp, đổi căn cước hoàn toàn miễn phí.

THƯƠNG THƯƠNG - QUỐC ANH

BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN KIM

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYỄN KIM
2. Địa chỉ trụ sở: Số 15 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện Thoại: +84 0935998286; Email: nguyenkimlawyer@gmail.com
3. Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Nguyễn Kim Đàm
Căn cước công dân số: 033089015697 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/8/2021. Thẻ luật sư số 11626/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: 17/9/2024.
4. Lĩnh vực đăng kí hoạt động theo Giấy Đăng kí hoạt động số: 01022464/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2024.
- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;
- Tư vấn pháp luật;
- Đại diện ngoài tố tụng;
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner (07 chỗ), biển kiểm soát 72N-6308. Số máy: 6483979 2TR; Số khung: 9G 3880082492. Do Việt Nam sản xuất năm 2008. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 0007585 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh BR-VT cấp ngày 13/05/2008 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC. Xe đã qua sử dụng.GKD: 188.300.000đ
2. Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner (07 chỗ), biển kiểm soát 72A-050.57. Số máy: 2TR7515034; Số khung: RL4YX59G1D9016383. Do Việt Nam sản xuất năm 2013. Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 005203 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh BR-VT cấp ngày 18/04/2013 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC. Xe đã qua sử dụng.GKD: 310.000.000đ
Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% GKD của từng tài sản. Đăng kí, mua hồ sơ, tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 23/12/2024 (Trong giờ hành chính).
Thời gian tố tụng đấu giá: Từ 09h 26/12/2024 tại Hội trường khách sạn Công Đoàn số 4 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Vũng Tàu.
Điều kiện, cách thức đăng kí tham gia ĐG: Thực hiện theo quy định của pháp luật, và quy chế cuộc bán đấu giá tài sản này. Mọi chi tiết liên hệ tại Chi nhánh City số 1 Lô R Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu. ĐT: 0254.3573968.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI BÌNH HƯNG

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 06/12/2024 Công ty đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở (166 lô) đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay được đính chính như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (137 lô) đất ở tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Tổng giá khởi điểm: 257.956.460.000 đồng/137 lô.
+ Tiền đặt trước: Từ 200.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng/hs/lô đất.
2. Các thông tin khác trong thông báo ngày 06/12/2024 không thay đổi.
Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh DHL; địa chỉ: Số 59 đường Cã Trống, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: (0204) 3525.676.7.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DHL

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CƯỜNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐST.DS ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định về việc ủy thác thi hành án số 161/QĐCCTHADS ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 396/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An; Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 03/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồ Gia Phát, bà Hồ Thủy Tiên, chức vụ: Giám đốc, đại diện theo pháp luật, địa chỉ: 89-91 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bảng biện pháp: Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án.
Nội dung: Kê biên
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 5-08, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 548458, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 02725 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/4/2012 đứng tên bà Hồ Thủy Tiên.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 6-08, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 548459, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 02726 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/4/2012 đứng tên bà Hồ Thủy Tiên.
Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2024.
Địa điểm cưỡng chế: Tại thửa số 5-08 và thửa số 6-08, tờ bản đồ số 00, địa chỉ: khu đô thị Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam của bà Hồ Thủy Tiên.
Dự trữ chi phí cưỡng chế kê biên tài sản Công ty TNHH MTV Hồ Gia Phát phải chịu là: 326.100.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng).
Yêu cầu Đại diện Công ty TNHH MTV Hồ Gia Phát, bà Hồ Thủy Tiên, ông Lê Phước Quý Châu có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để tham gia cưỡng chế, thỏa thuận về giá, thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật.
Trường hợp vắng mặt thì đại diện Công ty TNHH MTV Hồ Gia Phát, bà Hồ Thủy Tiên, ông Lê Phước Quý Châu phải ủy quyền cho người khác tham gia theo nội dung Thông báo này. Nếu đại diện Công ty TNHH MTV Hồ Gia Phát, bà Hồ Thủy Tiên, ông Lê Phước Quý Châu có tình vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật

CHI CỤC THADS HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Bản án số 14/2023/KDTM-ST ngày 02 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 121/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 02 năm 2024 và Quyết định thi hành án số 158/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 20/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc tổ thi hành án đối với người phải thi hành án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Pengus Construction Quảng Bình, địa chỉ: số 55 Lê Lợi, Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Pengus Construction Quảng Bình phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền tính đến ngày 06/6/2023 là: 46.244.657.534 đồng và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận. Ngoài ra Công ty TNHH Pengus Construction Quảng Bình phải nộp 154.244.657 đồng tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện kê biên và thực hiện việc thẩm định giá các tài sản do Công ty Thương mại và xây dựng Minh Linh báo lãnh là:
1. Quyền sử dụng đất thửa 247 tờ bản đồ số 33 diện tích 105m2 loại đất ODT tọa lạc tại Khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 1.102.500.000 đồng.
2. Quyền sử dụng đất thửa 419 tờ bản đồ số 31 diện tích 100m2 loại đất ODT tọa lạc tại Khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 960.000.000 đồng.
3. Quyền sử dụng đất thửa 527 tờ bản đồ số 35 diện tích 89,9m2 loại đất ODT tọa lạc tại Khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 863.040.000 đồng.
4. Quyền sử dụng đất thửa 528 tờ bản đồ số 35 diện tích 89,9m2 loại đất ODT tọa lạc tại Khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 863.040.000 đồng.
5. Quyền sử dụng đất thửa 529 tờ bản đồ số 35 diện tích 89,9m2 loại đất ODT tọa lạc tại Khóm 5, Phường 5, thành phố Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 863.040.000 đồng.
6. Quyền sử dụng đất thửa 37 tờ bản đồ số 32 diện tích 90m2 loại đất ODT

toạ lạc tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 607.500.000 đồng.
7. Quyền sử dụng đất thửa 38 tờ bản đồ số 32 diện tích 90,1m2 loại đất ODT tọa lạc tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 608.175.000 đồng.
8. Quyền sử dụng đất thửa 318 tờ bản đồ số 32 diện tích 67,4m2 loại đất ODT tọa lạc tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; giá thẩm định tại thời điểm tháng 6 năm 2024 là 454.950.000 đồng.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2024 Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 195/TB-THADS chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Công ty đấu giá hợp danh Mekong địa chỉ: số 851, đường số 12, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên.
Ngày 04/9/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long ra quyết định hoãn thi hành án theo yêu cầu của người được thi hành án. Ngày 18/11/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định về việc tiếp tục thi hành án đối với Quyết định thi hành án số 121/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2024.
Để đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty TNHH Pengus Construction Quảng Bình, Công ty Thương mại và xây dựng Minh Linh trong việc thi hành bản án số 14/2023/KDTM-ST ngày 6/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đề nghị những cá nhân, tổ chức có liên quan trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ liên hệ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để thực hiện các quyền sau: yêu cầu thẩm định giá lại tài sản theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 99 Luật THADS; cho ý kiến liên quan đến nội dung Thông báo chọn tổ chức bán đấu giá tài sản và các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án. Trường hợp hết thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ; các cá nhân, tổ chức có liên quan không liên hệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long để giải quyết các vấn đề nêu trên. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá các tài sản đã kê biên theo qui định.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long thông báo để các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tổ chức thi hành bản án số 14/2023/KDTM-ST ngày 6/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật./.

CHỨC THADS TỈNH VĨNH LONG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CƯỜNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định số: 239/2022/QĐST-D5 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1323 và 1324/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 38/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Biên bản bán đấu giá ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 38/2024/HĐMB ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 39/2024/HĐMB ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong
Căn cứ Quyết định giao tài sản số: 606/QĐ-CC-THADS ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa sẽ tiến hành cưỡng chế giao tài sản đối với ông Nguyễn Tuấn Thanh - sinh năm 1989, địa chỉ: A2.05.09 chung cư Gia Việt, 854-856 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng biện pháp: Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Quảng lý nơ và khai thác tài sản SeAbank, địa chỉ: Số 254C phố Thủy Khuê, phường Thủy Khuê, quận Hồ Tây, thành phố Hà Nội (là người mua tài sản đấu giá tháng) gồm:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất tại thửa số 623 (cũ) thửa 348 (mới), tờ bản đồ số 02, diện tích 581,3 m2, loại

đất ODT theo mảnh trích đo địa chính của Công ty TNHH do đạc nhà đất Hưng Phú, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 09/5/2024. Giá trị tài sản là: 3.063.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng)
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất tại thửa số 450 (cũ) thửa 141 (mới), tờ bản đồ số 07 (cũ), tờ bản đồ số 11 (mới), diện tích 789 m2, loại đất ODT theo mảnh trích đo địa chính của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa do vẽ và duyệt ngày 07/5/2024. Giá trị tài sản là: 3.107.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm lẻ bảy triệu đồng).
Tài sản của trên của ông Nguyễn Tuấn Thanh (được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án). Tài sản trên tọa lạc tại ấp Sở Đô, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Thời gian cưỡng chế: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2024
Địa điểm cưỡng chế: Tại thửa số 348, tờ bản đồ số 02 và thửa đất số 141, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Dự trữ chi phí cưỡng chế là: 5.000.000đ (năm triệu đồng) do ông Nguyễn Tuấn Thanh phải chịu theo quy định.
Yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Thanh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp vắng mặt, ông Nguyễn Tuấn Thanh phải ủy quyền cho người khác tham gia theo nội dung Thông báo này. Nếu ông Nguyễn Tuấn Thanh có tình vắng mặt hoặc không thực hiện ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật.
Thông báo đến ông Nguyễn Tuấn Thanh, người được thi hành án, người mua tài sản đấu giá thành và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết để thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG:

Cảnh báo tội phạm dẫn dụ cài app điện lực giả

Tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng ngành điện tại miền Trung - Tây Nguyên đã bị mất sạch chỉ vì làm theo dẫn dụ của đối tượng giả danh nhân viên điện lực. Chỉ trong nửa tháng, đã có 4 trường hợp bị lừa đảo, trong đó có trường hợp khách hàng bị mất gần 350 triệu đồng.

Theo TCTy Điện lực miền Trung, các đối tượng giả danh nhân viên điện lực đã gọi điện yêu cầu khách hàng kết bạn qua Zalo và hướng dẫn cài đặt lại app điện lực giả để trả tiền điện. Đồng thời, đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua các đường link mà các đối tượng gửi. Sự việc xảy ra tại một số tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 24/11/2024, người đàn ông ngụ quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phát hiện toàn bộ số tiền trên 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của mình bị mất sạch chỉ sau vài thao tác khai báo đơn giản. Anh cho biết, vào cuối tuần, trong lúc đang bận giải quyết công việc, anh nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên điện lực, yêu cầu trả tiền điện tháng 10. Do anh chưa trả tiền điện, đối tượng đã gọi ý anh kết bạn qua Zalo và gửi đường link cài app điện lực giả để thanh toán. Tin lời, nạn nhân cài app và



● Cảnh báo của TCTy Điện lực miền Trung. (Ảnh: Văn Sơn)

nhập thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào. Ngay sau khi hoàn tất khai báo, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh đã bị mất.

Ngày 27/11/2024, một phụ nữ ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu tải app điện lực mới để theo dõi và trả tiền điện. Sau khi tải ứng dụng và nhập thông tin tài khoản ngân hàng, chị phát hiện tiền trong tài khoản đã mất sạch.

Trước đó vào ngày 10 và 13/11, tại tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra 2 trường hợp tương tự, trong đó một khách hàng bị mất 341 triệu đồng sau khi làm theo yêu cầu của đối tượng giả danh nhân viên điện lực.

Đại diện Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung cho biết, chỉ trong tháng 11, đã có tới 254 cuộc gọi từ khách hàng ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gọi đến tổng đài 19001909 phản ánh về tình trạng giả danh nhân viên điện lực. Các đối tượng

này thường yêu cầu khách hàng làm theo các bước như tải app giả mạo, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của chúng...

Đại diện Trung tâm khuyến cáo, khách hàng sử dụng điện tại miền Trung - Tây Nguyên chỉ tải app EVNCPC CSKH từ Google Play (hệ điều hành Android) hoặc App Store (hệ điều hành iOS) theo hướng dẫn tại <https://cskh.cpc.vn>. EVNCPC khuyến nghị khách hàng cảnh giác, tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link và app giả mạo qua điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không nên trả tiền điện qua tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc tài khoản của DN khi chưa được xác minh. Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ là mạo danh nhân viên điện lực, khách hàng gọi ngay tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng TCTy Điện lực miền Trung qua số 19001909 để được hỗ trợ kịp thời. **VĂN SƠN**

Khởi động dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

Hôm qua (8/12), dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô điện do Cty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) chính thức tổ chức lễ khởi động.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 36ha. Trong giai đoạn 1, Nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng 3 phân xưởng sản xuất chính, gồm xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ, xưởng lắp ráp xe. Các xưởng khác sẽ được bổ sung dần trong các năm tới tùy theo nhu cầu thực tế. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300.000 xe/năm, dự kiến nâng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng, sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2025, chỉ sau 8 tháng khởi động, có thể tạo nên một kỷ lục thế giới mới trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm cho lao động địa phương, có thể tăng lên 15.000 việc làm sau một thời gian, góp phần giải quyết bài toán kinh tế, an sinh xã hội cho địa phương.

Trong tương lai, VinFast và các đối tác sẽ tiếp tục phát triển thêm các nhà máy công nghiệp phụ trợ để cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast và cung cấp ra thị trường. VinFast và các đối tác cũng sẽ có các chính sách hợp tác hấp dẫn với các nhà cung cấp để mời gọi đầu tư, đặt Nhà máy tại Hà Tĩnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của VinFast, qua đó góp phần nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF3 và VF5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử... được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu kinh tế Vũng Áng.

VinFast Hà Tĩnh là nhà máy thứ 5 phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của VinFast được xây dựng trên toàn cầu. Hiện tại, ngoài tổ hợp nhà máy đang hoạt động tại Hải Phòng, VinFast đang triển khai xây dựng thêm 3 nhà máy tại Ấn Độ, Indonesia và Mỹ, trong đó hai nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia dự kiến cũng đi vào hoạt động trong năm 2025. **HỮU ANH**

HẢI DƯƠNG:

Xử phạt hàng loạt dự án chậm tiến độ

Sở KH&ĐT Hải Dương vừa có quyết định xử lý vi phạm với các nhà đầu tư (NĐT) có dự án chậm tiến độ và triển khai không bảo đảm quy định.

Theo đó, qua rà soát các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ và triển khai không bảo đảm quy định trên địa bàn, toàn tỉnh có 34 dự án thuộc diện xử lý vi phạm theo pháp luật về đầu tư.

Trong số này, Sở đã ra quyết định xử lý vi phạm với 26 NĐT (22 đã chấp hành nộp phạt, 4 chưa nộp phạt), 3 NĐT hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, còn 5 dự án chưa liên lạc được với chủ đầu tư.

Trong 26 dự án đã xử lý vi phạm, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với 3 dự án; đang chủ trì tổ chức thẩm định 10 dự án.

Với 5 dự án chưa liên lạc được với NĐT, Sở đang phối hợp chính quyền địa phương nơi có dự án lập biên bản, gửi văn bản cho NĐT, thông báo tới UBND cấp xã nơi NĐT cư trú để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Trường hợp NĐT không chấp hành, Sở phối hợp tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm, xem xét chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định.

Trước đó ngày 5/11, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các Sở KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, Xây dựng, UBND cấp huyện báo cáo, đề xuất xử lý các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. **HOÀNG GIANG**

84 CÔNG NHÂN NGHỆ AN NHẬP VIỆN SAU BỮA CƠM TRƯA:

Tạm đình chỉ hoạt động Công ty cung cấp suất ăn

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An vừa có báo cáo ban đầu về sự việc ngộ độc thực phẩm khiến 84 công nhân phải nhập viện sau bữa cơm trưa.

Theo đó, vào 15h30 ngày 6/12/2024, Chi cục tiếp nhận thông tin xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm tại Cty TNHH Premium Fashion Việt Nam (Khu công nghiệp WHA) và Cty TNHH JTEC Nghệ An (Khu công nghiệp VSIP). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục đã báo cáo Sở Y tế, thành lập Đoàn điều tra xác minh sự việc.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, đơn vị cung cấp suất ăn là Cty CP Thương mại B.A.C (số 340 đường Đặng Thai Mai, Hưng Đông, TP Vinh). Bữa trưa ngày 6/12/2024 đơn vị này cung cấp 1.215 suất ăn cho công nhân

tại 2 Cty trên và 1 DN khác. Vào khoảng 13h, ca nghi ngộ độc thực phẩm đầu tiên xuất hiện, sau đó có tất cả 84 người xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đi ngoài, nóng sốt, nổi ban mẩn...

Các công nhân được đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc, BV 115, BV Đa khoa Cửa Đông để cấp cứu, điều trị. Qua kiểm tra mẫu phẩm xác định ngộ độc thực phẩm, phân vệ độ 1. Đến 20h cùng ngày trong số 84 người nhập viện điều trị thì có 43 người đã ổn định và xuất viện.

Các món ăn trưa do đơn vị này cung cấp gồm: Cơm, cá bạc má chiên, trứng gà luộc, dưa xào thịt, rau cải xào, thịt kho củ cải, canh chua, cam tráng miệng. Quá trình kiểm tra, cơ sở này chưa xuất trình được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn

thực phẩm, giấy khám sức khỏe của 5/11 nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, hợp đồng cung cấp suất ăn cho các đơn vị, hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm. Sở kiểm thực 3 bước và số lưu mẫu thức ăn có xuất trình nhưng ghi chép chưa đúng quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận cơ sở có một số tồn tại sau: Vệ sinh các khu vực chưa bảo đảm; bố trí sắp xếp các khu vực chưa hợp lý; có côn trùng động vật gây hại trong khu vực sơ chế, chế biến; thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.

Hiện Chi cục đã lấy các mẫu thực phẩm được đánh giá và gửi kiểm nghiệm; tạm đình chỉ hoạt động của Cty CP Thương mại B.A.C; yêu cầu khắc phục các tồn tại. **NGÔ TOÀN**

THÔNG BÁO THỊ HÀNH ÁN

Căn cứ Điều 39 Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số 234/2024/DS-PT ngày 27 tháng 09 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 81/2024/QĐCNHGT-DS ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 136/QĐ-CC-THADS ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 138/QĐ-CC-THADS ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 175/QĐ-CC-THADS ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành;
Thị hành khoản:
1. Ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1983, Huỳnh Thị Nhân, sinh năm: 1984, địa chỉ: ấp Vinh Hòa B, xã Cấn Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phải liên đới trả cho ông Nguyễn Quang Huy số tiền 2.420.000.000đ (Hai tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng) và phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2024/QĐ-BPKCTT ngày 17/04/2024 để đảm bảo thi hành án cho ông Nguyễn Quang Huy trong giai đoạn thi hành án;
2. Ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân phải trả cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền số tiền 9.138.600.000đ (Chín tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng);
3. Ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân

phải nộp 80.400.000đ (Tám mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
Hoàn trả ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân mỗi người 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu số 0004722, 0004723 ngày 17/06/2024.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thông báo đến ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân:
Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày được thông báo này trên Báo Pháp luật Việt Nam, được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành; trụ sở UBND xã Cấn Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và nơi cư trú cuối cùng của ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân.
Ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân có nghĩa vụ đến trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, địa chỉ: Số 330 - Quốc lộ 91, Khóm Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để giải quyết việc thi hành các quyết định thi hành án trên.
Hết thời hạn trên ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân không đến, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC080489, số giấy chứng nhận CH05910, được UBND huyện Châu Thành cấp ngày 27 tháng 10 năm 2015, tờ bản đồ số 48, thửa đất số 144, diện tích 518.6m², loại đất ở và đất trồng cây lâu năm, vị trí thửa đất tọa lạc tại xã Cấn Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân phải chịu theo quy định. Nếu ông (bà) Nguyễn Văn Hậu, Huỳnh Thị Nhân có tình nguyện mặt, việc khiếu nại đối với việc cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án sẽ không được xem xét, giải quyết.
CHI CỤC THADS HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG

Mộc Châu Milk được vinh danh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024

Sau khi vinh dự được công nhận “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024”, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh trong chương trình “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024 vào cuối tháng 11 vừa qua.

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024.

Đã có 150 sản phẩm, dịch vụ của 142 doanh nghiệp được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024.

Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” là một sáng kiến do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt Nam có chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Chương trình vinh danh các thương hiệu và sản phẩm uy tín, được người tiêu dùng bình chọn, nhằm tôn vinh và quảng bá



● Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Marketing - đại diện Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu vinh dự nhận chứng nhận vinh danh tại Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024.

thương hiệu Việt, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời đại cạnh tranh quốc tế.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, sự cam kết không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp trong việc tiên phong khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường, góp phần nâng tầm thương hiệu hàng Việt, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhân lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc và sức hấp dẫn của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng.

Giải thưởng “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024” không chỉ là sự tôn vinh dành cho sản phẩm, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành, tin yêu của hàng triệu gia đình Việt Nam dành cho thương hiệu Mộc Châu

Milk. Đây là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của Mộc Châu Milk trong việc đầu tư vào công nghệ hiện đại và phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công ty đã triển khai hệ thống quản lý sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự nhất quán về chất lượng sản phẩm. Tất cả sản phẩm của Mộc Châu Milk đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín từ Thụy Điển với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến khi đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 9001:2015 và FSSC 22000.

Được thành lập từ năm 1958, Mộc Châu Milk là thương hiệu tiên phong trong ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến các sản

Với chất lượng sữa tươi đã được khẳng định qua hơn 66 năm và sự đầu tư kỹ lưỡng trong phát triển sản phẩm mới, Mộc Châu Milk kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Việt.

phẩm từ sữa tại Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm sữa tươi nguyên chất với quy trình khép kín từ chăn nuôi đến sản xuất. Với tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm sạch từ chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và khép kín, Mộc Châu Milk luôn ưu tiên chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững. Mộc Châu Milk trở thành thành viên của Vinamilk vào năm 2020 và từ đó đã đạt được nhiều tiến bộ toàn diện trong phát triển thương hiệu, hệ thống quản trị hiện đại, đáp ứng quy mô ngày càng mở rộng. Hiện nay, Mộc Châu Milk tập trung vào các mục tiêu phát triển bền vững, cùng cố và phát huy giá trị cốt lõi dựa trên nền tảng nội lực vững chắc. Ưu tiên hàng đầu của Công ty là nâng cao chất lượng sản phẩm sữa và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển thêm các dòng sản phẩm chất lượng cao như sữa tươi, sữa chua và sữa trái cây, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Nhân dịp vinh dự đạt được giải thưởng này, Mộc Châu Milk cam kết sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để cung cấp những dòng sản phẩm sữa an toàn, bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi. Công ty liên tục cải tiến, phát triển những sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng hiện đại, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối đa dạng để tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

BÍCH HẰNG - HỒNG THƯƠNG

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ thông báo cho:

- Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tân Đại Phát - địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Ngọc - địa chỉ: số 10/24/132 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - chủ sở hữu tài sản thế chấp có địa chỉ tại số 54 tổ 16 Cụm 4 Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (nay là số 430 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) được biết:
Người được thi hành án: Bà Phan Hải Ngân - Địa chỉ: 430 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đồng ý nhận tài sản đã kê biên là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 97, tờ bản đồ số 8E-IV-18, diện tích 75,03m² tại số 54 tổ 16 Cụm 4 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội (nay là số 430 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội), theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 101/0301/2746 do UBND quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi và tên chủ mới ngày 12/01/2005.
Tài sản gắn liền đất: 02 khối nhà, mỗi khối nhà gồm có 03 tầng và 01 tum theo biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 18/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
Để trừ vào số tiền được thi hành án tại Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tân Đại Phát hoặc ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Ngọc không nộp đủ tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản thì Chấp hành viên sẽ giao tài sản cho người được thi hành án.
Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Tân Đại Phát; ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Thủy Ngọc có trách nhiệm liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ, Chấp hành viên Trịnh Thị Thủy Hạnh - ĐT: 0914 330 812 để giải quyết việc thi hành án theo quy định pháp luật.

CHI CỤC THADS QUẬN TÂY HỒ, TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

1. Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt
2. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Lương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6. Địa chỉ: Số 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện Bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMCLTD), Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Thông tin về khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH SX TM Tân Nông tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-201700028 ký ngày 20/03/2017 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV - 201700028/01 ngày 30/06/2017 như sau: Dự nợ gốc: 22.000.000.000 đồng; Nợ lãi: 8.577.549.473 đồng. (Tạm tính đến ngày 30/1/2024)
- Giá khởi điểm: 24.506.302.853 VNĐ; Tiền đặt trước: 2.450.630.286 VNĐ
Bản hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09/12/2024 đến 13/12/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 12/12/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/12/2024; ngày 12/12/2024 và ngày 13/12/2024.
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 16/12/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. (Theo thủ tục rút gọn).
Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tiền hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 292 (Tầng 3) Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028.6270.4858.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SAO VIỆT

THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THI HÀNH ÁN; THỜI HẠN TỰ NGUYỆN THI HÀNH ÁN; THỜI GIAN XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/2023/QĐST-KDTM ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 376/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 07/2023/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 369/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 06/2023/QĐST-KDTM ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 07/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 01/2024/KDTM-ST ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 826/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án số 03/2023/QĐCNHGT-KDTM ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 916/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 17/2024/KDTM-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 230/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 06/2024/KDTM-ST ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 273/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 173/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 16/2024/KDTM-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 217/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 03/2024/KDTM-ST ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 09/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm

2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 46/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 17/2024/KDTM-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 262/QĐ-CCTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 09/2024/KDTM-ST ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 165/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 172/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 07/2024/KDTM-ST ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 120/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 170/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 15/2024/KDTM-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 216/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Bản án số 18/2024/KDTM-ST ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 390/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 391/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông báo về các khoản phải thi hành án; Thời hạn tự nguyện thi hành án và thời gian xác minh về điều kiện thi hành án đối với: Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings; Mã số doanh nghiệp: 3801217176; Địa chỉ: Lô A1, khu công nghiệp Chơn Thành 1, Khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước như sau:
1. Về các khoản phải thi hành án.
Căn cứ theo nội dung của các bản án và quyết định thi hành án nêu trên thì Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings có nghĩa vụ phải thi hành các khoản sau:
Đối với khoản nợ án phí:
Nợ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm số tiền là: 398.855.231 đồng (Ba trăm chín mươi tám triệu, tám trăm năm mươi lăm nghìn, hai trăm ba mươi mốt đồng).
Đối với khoản phải trả cho các công ty:
- Trả Công ty cổ phần giao nhận thế giới Toàn Cầu số tiền là 1.513.294.842 đồng (Một tỷ, năm trăm mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn, tám trăm bốn mươi hai đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH gỗ Nam Việt Phát số tiền là 1.715.841.676 đồng (Một tỷ, bảy trăm

mười lăm triệu, tám trăm bốn mươi mốt nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Da Dong Enterprise Việt Nam số tiền là 538.834.000 đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phi Hiếu số tiền là 424.600.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Xin Hui số tiền là 2.525.412.121 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm mười hai nghìn, một trăm hai mươi mốt đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Gò Viễn Đông số tiền là 885.340.096 đồng (Tám trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, không trăm chín mươi sáu đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Vương Doanh số tiền là 438.187.267 đồng (Bốn trăm ba mươi tám triệu, một trăm tám mươi bảy nghìn, hai trăm sáu mươi bảy đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH MTV Giai Nguyên số tiền là 1.904.337.387 đồng (Một tỷ, chín trăm linh bốn triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, ba trăm tám mươi bảy đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH bao bì Bai Feng số tiền là 191.065.139 đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn, một trăm ba mươi chín đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Evergreen Home Furnishings (Việt Nam) số tiền là 805.373.919 đồng (Tám trăm linh năm triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn, chín trăm mười chín đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
- Trả cho Công ty TNHH Bao Bi Giấy Gia Phát Điển số tiền là 2.233.615.519 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm mười lăm nghìn, năm trăm mười chín đồng) và lãi suất chậm thi hành án.
2. Về thời hạn tự nguyện thi hành án:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án; Hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo lần hai trên báo Pháp luật Việt Nam.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức xác minh điều kiện thi hành án.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người đang cho thuê nhà xưởng là Công ty TNHH Đầu tư Chơn Thành Capital để xác minh các tài sản của Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings.
Thời gian xác minh: vào hồi 08 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2024.
Địa điểm: tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings; Mã số doanh nghiệp: 3801217176; Địa chỉ: Lô A1, khu công nghiệp Chơn Thành 1, Khu phố 2, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Do đó, nay thông báo cho người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings biết thời gian và địa điểm để tham gia vào việc xác minh và trình bày các ý kiến, nguyện vọng “nếu có”.
Yêu cầu người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp vắng mặt phải ủy quyền cho người khác tham gia theo nội dung Thông báo này. Nếu người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Signature Home Furnishings có tình vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc xác minh vẫn được tiến hành theo quy định của pháp luật./

CHI CỤC THADS THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

SAWACO tự hào thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nước an toàn, đóng góp vào sự phát triển nhanh của TP Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) là đơn vị sản xuất và cấp nước cho hơn 11 triệu người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, tổng công suất cấp nước của các nhà máy trong toàn hệ thống đạt 2,4 triệu m³/ngày đêm; tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nước sạch là 2,5 triệu hộ dân (đạt tỷ lệ 100%). Tổng chiều dài mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố gần 11.000km.

Với lịch sử hình thành và phát triển 150 năm, ngành nước thành phố tự hào đã thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nước an toàn liên tục, bảo đảm chất lượng, đóng góp vào sự phát triển nhanh của TP Hồ Chí Minh.

SAWACO nâng cao công tác quản lý vận hành hệ thống

Đặc biệt, Công tác Quản lý Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia, phòng thí nghiệm nước đạt chuẩn ISO 17025, triển khai hệ thống giám sát chất lượng nước online từ nguồn, tại nhà máy xử lý nước và trên toàn mạng lưới cấp nước. SAWACO cũng xây dựng Kế hoạch Cấp nước an toàn cho toàn Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; bảo đảm khả năng ứng phó và cấp nước trong các tình huống khẩn cấp.

SAWACO chú trọng nâng cao hiệu quả trong công tác Quản lý vận hành hệ thống như: Hiện đại hóa các nhà máy nước, mạng lưới cấp nước, thông qua xây dựng các hệ thống SCADA, các trung tâm vận hành mạng lưới phân phối NOC và hiện nay đang chuẩn bị khánh thành Trung tâm vận hành tổng thể hệ thống cấp nước; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ như SAWAGIS, phần mềm thủy lực, thí điểm đồng hồ nước thông minh, phân vùng tách



● Trạm bơm An Hòa.



● SAWACO xây dựng các Trung tâm chăm sóc khách hàng.

mạng DMA giảm thất thoát nước.

Về công nghệ xử lý nước, SAWACO cải tạo, nâng cấp công nghệ xử lý nước tại các Nhà máy nước như nâng cao tải trọng xử lý của bể lắng, cải tạo bể lọc, tự động hóa châm hóa chất như keo tụ tạo bông, hệ thống châm vôi bột; định hướng mô hình xử lý thân thiện với môi trường như các công nghệ lọc sinh học, lọc than hoạt tính, công nghệ khử trùng UV; Nghiên cứu các mô hình tuần hoàn, tái sử dụng, tiết kiệm nước như tái tuần hoàn nước rửa lọc, nước sau xử lý bùn thải.

Qua đó, SAWACO đã xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấp nước có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư hợp lý và tận dụng hiệu quả các nguồn vốn

khác, ưu tiên đầu tư các dự án bảo đảm cấp nước an toàn, các dự án phát triển mạng lưới, nhằm tăng số lượng khách hàng và tăng sản lượng tiêu thụ nước sạch, cũng là một trong những giải pháp trọng tâm mà công ty nỗ lực thực hiện thời gian qua. Với quan điểm khách hàng là trung tâm, SAWACO đã xây dựng các Trung tâm chăm sóc khách hàng, phát triển mạnh mẽ các ứng dụng dịch vụ khách hàng, hợp đồng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... được chú trọng.

Để hướng tới phát triển bền vững, Phó Tổng Giám đốc SAWACO Đặng Đức Hiền chia sẻ cần nhận diện các thách thức trong công tác sản xuất cung cấp nước sạch. Đây cũng chính là các thách thức chung của các đơn vị cấp nước.

Cụ thể: Yêu cầu phải bảo đảm an ninh nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước thô ngày càng cao; tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng cùng với yêu cầu của người dân ngày càng cao về chất lượng sống trong đó có yêu cầu về chất lượng dịch vụ cấp nước. Hệ thống cấp nước phát triển qua nhiều thời kỳ, mặc dù đơn vị đã đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước, phân vùng tách mạng nhưng toàn hệ thống vẫn chưa được đồng bộ và hoàn chỉnh.

Quy hoạch cấp nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Hiện nay, SAWACO định hướng sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm đến năm 2030 như: Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 để phù hợp thực tiễn và bối cảnh phát triển; Hướng đến khai thác nước bền vững thông qua việc tăng công suất cấp nước lên 3,6 triệu m³/ngày (đến năm 2030), gồm xây dựng thêm 4 Nhà máy nước mới; Tăng năng lực ứng phó, dự trữ nguồn nước gồm Xây dựng các cụm hồ chứa nước thô (dung tích đến 10 triệu m³), Trạm bơm nước thô (630.000 m³/ngày), Tuyến truyền tải nước thô dài 15 - 20km.

Nhằm thực hiện phát triển mạng lưới cấp nước SAWACO xây dựng các hệ thống truyền tải nước sạch khoảng 80km; Xây dựng hệ thống các bể chứa nước sạch và trạm bơm tăng áp để thực hiện điều tiết và dự trữ, dung tích từ 1,6 - 2,1 triệu m³; Hoàn thiện hệ thống phân phối như phân vùng tách mạng, kiểm soát tỷ lệ nước thất thoát, cải tạo hướng đến uống nước tại vòi; Xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, nâng cao năng lực quản lý, vận hành từ nguồn tới mạng và điều tiết theo nhu cầu dùng nước; Tăng cường hợp tác phát triển về chuyên gia công nghệ và kỹ thuật, về trao đổi kỹ thuật, đào tạo, nguồn vốn.

THU THẢO

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Tàu Huyền Trang 02 theo giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 24/6/2008, số đăng ký VN-2612-VT.
- Đơn vị có tài sản: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy; Địa chỉ: Số 120, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 8.780.000.000 đồng.
- (Tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)
- Người trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng.
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Bản hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 09/12/2024 đến 17h00' ngày 23/12/2024 ngày (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật) tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
- Xem tài sản: Từ 08h00' ngày 16/12/2024 đến 16h00' ngày 18/12/2024 tại Công ty TNHH Sứa Chứa tàu thủy và Thương mại vận tải Thành An; Địa chỉ: xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Khi đi xem tài sản, khách hàng cung cấp cho đơn vị có tài sản giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh VNA.
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Công ty từ ngày 23/12/2024 đến ngày 25/12/2024.
- Tính đến thời điểm 17h00' ngày 25/12/2024, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá.
- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- + Thời gian: 14h00' ngày 26/12/2024.
- + Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
- Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO THI HÀNH ÁN

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức thi hành Bản án số 1542/2023/DS-ST ngày 29/8/2023 của TAND Tp. Hồ Chí Minh; các Quyết định thi hành án số 1031/QĐ-CTHADS ngày 11/12/2023 và số 1914/QĐ-CTHADS ngày 06/3/2024 của Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó bà Phạm Thị Kim Hoàng, SN 1965; địa chỉ: Tổ 5, Khu phố 4, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh phải nộp 102.017.450 đồng án phí; trả cho ông Nguyễn Tống Nghiêp tổng cộng là 3.500.872.500 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Ngày 29/10/2024, Chấp hành viên đã có Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là Quyền sử dụng 580 m² đất tại thửa đất số 71-1; Tờ bản đồ số 7 bản đồ địa chính xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (tài liệu năm 2003), tọa lạc tại đường số 29 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P138279 vào sổ cấp Giấy chứng nhận số 38/QSDĐ/ĐG do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 17/01/2000 cho bà Phạm Thị Kim Hoàng để thi hành án. Cục THADS Thành phố thông báo cho bà Phạm Thị Kim Hoàng biết để thực hiện nghĩa vụ thi hành án; đồng thời, thông báo cho các cá nhân, tổ chức có tranh chấp với tài sản kê biên nêu trên biết để liên hệ Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lương, P.16. Q. Gò Vấp, TP. HCM) để được giải quyết hoặc khởi kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Thi hành án dân sự. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người liên hệ để giải quyết, không khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền và bà Phạm Thị Kim Hoàng không liên hệ thực hiện nghĩa vụ, Cục THADS Thành phố sẽ xử lý tài sản trên để thi hành án theo quy định.

Thông tin liên hệ: Chấp hành viên: Trần Đức Vũ, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh - địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lương Phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0988 000 777.

CỤC THADS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Văn Lang; Số 39 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Người có tài sản đấu giá: Công ty Nhóm Lâm Đồng - TKV; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

- Tài sản đấu giá: Lò máy móc thiết bị hết khấu hao không còn nhu cầu sử dụng.
- Giá khởi điểm: 1.166.188.638 đồng
- Tiền đặt trước: 59.000.000 đồng nộp trong các ngày 18/12/2024; 19/12/2024 và 20/12/2024
- Đăng ký nộp hồ sơ: Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 18/12/2024 tại số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (trong giờ hành chính).
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 16/12/2024 và 17/12/2024, tại Các Kho lưu trữ của Công ty Nhóm Lâm Đồng - TKV.
- Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 21/12/2024 tại đấu giá trực tuyến tại trang web daugialive.vn.
- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân có CCCD, tổ chức có giấy phép ĐKKD đủ điều kiện theo luật định, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, đến Công ty để được hướng dẫn, bán hồ sơ. Địa chỉ: Số 136 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0969.644.593

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĂN LANG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 71, Điều 103, Điều 117 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quyết định số: 239/2022/QĐST-DS ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1323 và 1324/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 38/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Biên bản bán đấu giá ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản số 38/2024/HĐMB ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Quyết định giao tài sản số: 606/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ thông báo giao tài sản số: 607/TB-CCTHADS ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Xét thấy ông Nguyễn Tuấn Thanh có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành án đối với: ông Nguyễn Tuấn Thanh - sinh năm 1989, địa chỉ: A2.05.09 chung cư Gia Việt, 854-856 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyển giao quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Quảng lý nợ và khai thác tài sản SeABank, địa chỉ: Số 254C phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Hồ Tây, thành phố Hà Nội (là người mua tài sản đấu giá thành) gồm:
Tài sản 01: Quyền sử dụng đất tại thửa số 623 (cũ) thửa 348 (mới), tờ bản đồ số 02, diện tích 581,3 m², loại đất ODT theo mảnh trích do địa chính của Công ty TNHH do đặc nhà đất Hưng Phú, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 09/5/2024. Giá trị tài sản là: 3.063.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng)
Tài sản 02: Quyền sử dụng đất tại thửa số 450 (cũ) thửa 141 (mới), tờ bản đồ số 07 (cũ), tờ bản đồ số 11 (mới), diện tích 789 m², loại đất ODT theo mảnh trích do địa chính của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa do vẽ và duyệt ngày 07/5/2024. Giá trị tài sản là: 3.107.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm là bảy triệu đồng).
Tài sản của trên của ông Nguyễn Tuấn Thanh (được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án). Tài sản trên tọa lạc tại ấp Sò Đò, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ (Thủ tục rút gọn)

Tổ chức đấu giá: Công ty Đầu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank Chi nhánh Bắc TP.Hồ Chí Minh – Địa chỉ trụ sở: Số 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP.HCM. Đại diện cho bên có tài sản đấu giá: Agribank AMC LTD – Đ/c: Tầng 8, 9 số 135 Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. SĐT: 028.39153323 hoặc Địa chỉ liên hệ: 3-5 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Tài sản 1: Lúc 14 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 14 giờ 30 phút; Tài sản 3: Lúc 15 giờ 00 phút; Tài sản 4: Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày 18/12/2024; tại số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá:
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 560, tờ bản đồ số 18 toạ lạc tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM; Diện tích: 902,4m2/Hình thức sử dụng: SD riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 867,6m2; Đất trồng lúa nước còn lại 34,8m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị; Ôn định Lâu dài; Đất trồng lúa nước còn lại: đến ngày 31/8/2024. Giá khởi điểm: 13.590.000,00 đồng; tiền đặt trước: 1.359.000,00 đồng
- Tài sản 2: QSDĐ thuộc thửa đất số 561, tờ bản đồ số 18 toạ lạc tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM; Diện tích: 870,4m2; HTSD: SD riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Ôn định Lâu dài. Giá khởi điểm: 13.115.000,00 đồng; tiền đặt trước: 1.311.500,00 đồng
- Tài sản 3: QSDĐ, QSHNó và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 35 toạ lạc tại 77/12A, Chuyên Dũng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM; Diện tích: 238,73m2; HTSD: SD riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị; THSD: Lâu dài; Loại nhà ở: Nhà ở riêng

lê; DTXD: 112,87m2; Diện tích sàn: 112,87m2; HTSH: Số hữu riêng. Giá khởi điểm: 5.620.000.000 đồng; tiền đặt trước: 562.000.000 đồng.
- Tài sản 4: QSDĐ thuộc thửa đất số 344, tờ bản đồ số 54 toạ lạc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM; Diện tích: 1162,5m2; HTSD: SD riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn 1091,1m2; Đất trồng cây hàng năm khác 71,4m2; THSD: Đất ở tại nông thôn; Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: Đến ngày 17/01/2023. Giá khởi điểm: 12.790.000,00 đồng; tiền đặt trước: 1.279.000,00 đồng.

Xem tài sản: từ 08 giờ ngày 10/12/2024 đến 17 giờ ngày 16/12/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: thửa đất số 560 và 561, tờ bản đồ số 18 toạ lạc tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM; thửa đất số 5, tờ bản đồ số 35 toạ lạc tại 77/12A, Chuyên Dũng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM; thửa đất số 344, tờ bản đồ số 54 toạ lạc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM;

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; xem giấy tờ về quyền sử hữu, quyền sử dụng và các hồ sơ liên quan: từ 08 giờ ngày 10/12/2024 đến 17 giờ ngày 16/12/2024 (trong giờ hành chính), tại số 3 Lý Văn Phục, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Chi ĐGDĐ Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thủ tục hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ hạ tầng, nhà xưởng gắn liền với đất và máy móc thiết bị của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Đại Dương tại Khu công nghiệp Đồng Văn I – Duy Tiên – Hà Nam để thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đại Dương.

- Giá khởi điểm: 165.000.000,00 đồng.
- Tài sản trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký cùng như việc vận chuyển, di dời, trông coi tài sản (tính từ thời điểm nhận bàn giao tài sản) và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Tiền đặt trước: 33.000.000,00 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đơn vị có tài sản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày

09/12/2024 đến 17h00' ngày 27/12/2024 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) tại: trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Xem tài sản: Từ 08h00' - 17h00' ngày 19/12/2024 và ngày 20/12/2024 tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Đại Dương; Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Công ty từ ngày 25/12/2024 đến ngày 27/12/2024.

Tình đến thời điểm 17h00' ngày 27/12/2024, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào hồi 09h00' ngày 30/12/2024 tại Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Khoản nợ của Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đông tau Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội (tạm tính đến ngày 11/7/2024 là 101.413.310.405 đồng).

- Giá khởi điểm: 101.413.310.405 đồng.
- Khách hàng mua bao gồm các loại thuế, phí, chi phí, phí công chứng... Khách hàng trúng đấu giá chịu toàn bộ các thuế, phí, chi phí, phí công chứng ... liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tiền đặt trước: 10.142.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội; Địa chỉ: Số 137A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 09/12/2024 đến 17h00' ngày 27/12/2024 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) tại:

Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Xem tài sản: Xem hồ sơ Khoản Nợ từ 08h00' - 17h00' kể từ ngày 19/12/2024 đến ngày 20/12/2024 tại: Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Công ty từ ngày 25/12/2024 đến ngày 27/12/2024.

Tình đến thời điểm 17h00' ngày 27/12/2024, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào hồi 10h00' ngày 30/12/2024 tại Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH MTV Sắt Vú Quang tại Bên A (sau đây được gọi là "Khoản Nợ"), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

(Tổng dư nợ của Khoản Nợ tạm tính đến ngày 15/07/2024 là 270,662,545,202 đồng, trong đó dư nợ gốc là 98,493,342,674 đồng, dư nợ lãi và phí phạt là 172,169,202,528 đồng).

- Giá khởi điểm: 177.581.695.907 đồng.

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Tiền đặt trước: 17.758.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội; Địa chỉ: Số 137A đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 09/12/2024 đến 17h00' ngày 16/12/2024 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Xem tài sản: Xem hồ sơ Khoản Nợ từ 08h00' - 17h00' kể từ ngày 12/12/2024 đến ngày 13/12/2024 tại: Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản Công ty từ ngày 13/12/2024 đến ngày 17/12/2024.

Tình đến thời điểm 17h00' ngày 17/12/2024, tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào hồi 09h00' ngày 17/12/2024 tại Trụ sở Công ty Đầu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Nhà số 50, liên kết 3, khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA

Thị Thanh Thủy.

-Giá khởi điểm: 942.643.200 đồng (Chín trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm đồng).

-Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thị hành án Dân sự thị xã Kiến Tường.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 04/12/2024 đến 16 giờ 00 ngày 14/01/2025.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 14/01/2025 đến 16 giờ 00 ngày 16/01/2025.

-Ngày đấu giá: ngày 17/01/2025. Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Tài sản 4: QSDĐ tại ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An của ông Lê Thanh Phong và bà Nguyễn Hoàng Hương.

-Giá khởi điểm: 1.548.380,00 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng).

-Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thị hành án Dân sự huyện Đức Huệ.

-Nhận đăng ký và xem tài sản: từ ngày 04/12/2024 đến 16 giờ 00 ngày 14/01/2025.

-Nhận tiền đặt trước: từ ngày 14/01/2025 đến 16 giờ 00 ngày 16/01/2025.

-Ngày đấu giá: ngày 17/01/2025. Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.

-Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Doanh Nghiệp Đấu giá Tư Nhân Miền Nam: Số H-06 Đường số 1, Khu Dân cư - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, TP. Tân An, Long An, ĐT: (0272) 3 570 569.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN MIỀN NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ SỐ: 30.7/2024/PLHĐDV-ĐV

1.Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt.

- Địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trach, thôn Phương Trach, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Bên có khoản nợ đấu giá:

2.1. Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt (Agribank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt).

- Địa chỉ: số nhà 135 Đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2.2. Đại diện Bên có khoản nợ: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC).

- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Thông tin về khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ đấu giá: Giá trị khoản nợ của Công ty Cổ phần Năng lượng Kỹ Nguyên theo Hợp đồng tín dụng số 1450-LAV-202000289 ký ngày 08/7/2020 giữa Agribank Hoàng Quốc Việt và Công ty Cổ phần Năng lượng Kỹ Nguyên và Phụ lục kèm theo.

- Giá khởi điểm của khoản nợ: 100.051.000.000 đồng (Một trăm tỷ, không trăm năm mươi một triệu đồng);

- Tiền đặt trước: 10.005.000.000 đồng (Mười tỷ, không trăm nghìn năm triệu đồng);

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu

cầu mua khoản nợ thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 09/12/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/12/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật);

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trach, thôn Phương Trach, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

- Thời gian: Ngày 10/12/2024 và ngày 11/12/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trach, thôn Phương Trach, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào 03 (ba) ngày làm việc là: Ngày 12/12/2024, ngày 13/12/2024, đến 17 giờ 00 phút ngày 16/12/2024. Khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số: 22010006992728 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long của Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 17/12/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đầu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trach, thôn Phương Trach, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0828262654.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẠI VIỆT

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN NHẬN TÀI SẢN ĐỂ TRỪ VÀO SỔ TIỀN ĐƯƠNG THỊ HÀNH ÁN

Căn cứ khoản 2 Điều 104 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án số: 50/2023/DS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số: 28/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 163,164/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản số: 38/QĐ.CC-THADS 19 tháng 02 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định giám giá tài sản (lần 2) số: 81/QĐ.CCTHADS ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ Thông báo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá số: 959/24/TB-CV ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Thị Phong.

Căn cứ thông báo số: 904/TB.CCTHADS ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ công văn đề nghị nhận tài sản để trừ vào sổ tiền thi hành án số 226476.24 ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, địa chỉ: Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông báo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá số: 959/24/TB-CV ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Thị Phong.

Căn cứ thông báo số: 904/TB.CCTHADS ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

Căn cứ công văn đề nghị nhận tài sản để trừ vào sổ tiền thi hành án số 226476.24 ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, địa chỉ: Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, địa chỉ: Sailing Tower, số 111A Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Động ý nhận các tài sản để kê biên sau để trừ vào sổ tiền được thi hành án:

Tài sản gồm:

01/Thửa số 304, tờ bản đồ số 5, loại đất ONT (đất ở nông thôn), diện tích 396 m2 vị trí đất tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 02/Thửa số 305, tờ bản đồ số 5, loại đất ONT, diện tích 2782,4 m2 (đất ở nông thôn), vị trí đất tại xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

+/Tài sản trên đất:

01/01 (một) căn nhà (lại nhà ba gang xưa) mái lợp ngói, ngang

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN

Căn cứ Quyết định số 01/2024/KDTMPT-QĐ ngày 14 tháng 6 năm 202; Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định phúc thẩm số 2605/QĐ-SCBSQĐ ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 30/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2024 và Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc tổ thi hành án đối với người phải thi hành án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Khải Vinh; địa chỉ: Tô đản phố 9, Phường Đông Sơn, thành phố Đông Hội, tỉnh Quảng Bình như sau:

- Theo Quyết định thi hành án số 30/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Khải Vinh phải nộp 154.562.260 đồng tiền án phí Kinh doanh thương mại số tham.

- Theo Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long thì Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khải Vinh phải trả cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số tiền tính đến ngày 15/8/2023 là: 46.562.260.275 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi nghìn, hai trăm bảy mươi lăm đồng). Trong đó, nợ gốc: 39.000.000,00 đồng; nợ tiền lãi trong hạn là 3.633.945.206 đồng; tiền lãi quá hạn là 3.928.315.069 đồng. Từ ngày 16/8/2023 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay hạn mức số 805003878396/2020 - HBCVHM/NHCT470 - KHAI VINH ngày 24 tháng 02 năm 2020, được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khải Vinh cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 5)

Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Phong tổ chức Cuộc đấu giá số: 05.12PL04/2024/ĐGBP

-Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 403,5m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1254a -1301a -1312, tờ bản đồ số J32 Lấp 1956, có địa chỉ: Biệt thự số 21, phố Nguyễn Huy Từ, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 100045, số vào sổ cấp GCN: CS 07132 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 08/02/2018 cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lưu ý: Biệt thự có diện tích sàn GCN là 206,7m2, diện tích thực tế là 300m2x300m, tổng diện tích sử dụng là 600m2; nhà biệt thự có nhòm 2 xây dựng trước năm 1954, thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo "Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

-Giá khởi điểm của tài sản là: 112.858.500.900 đồng (Một trăm mười hai tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, năm trăm nghìn, chín trăm đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT (nếu

LNG HÀNH TRÌNH NĂNG LƯỢNG Xanh

PETROVIETNAM PV GAS

KHÍ TỰ NHIÊN HOÁ LỎNG - LNG LẦN ĐẦU TIÊN CÓ MẶT TẠI MIỀN BẮC

PV GAS HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH ĐIỂN ĐÀN HỢP TÁC VIỆT NAM - HOA KỲ 2024

THÔNG BÁO

Về việc thi hành án

Căn cứ Bản án số 277/2024/DS-PT ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, Bản án số 16/2024/DS-ST ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Quyết định thi hành án số 1385/QĐ.CCTHADS ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức. Có nội dung: Buộc bà Lê Thị Thanh Sang, ông Phan Hùng, anh Phan Dũng và ông Lê Công Sâm phải có nghĩa vụ đi dời toàn bộ tài sản (xe Kobe, các chậu kiếng và các thùng chứa rác,...) có trên phần đất tại vị trí: Vị trí A1 diện tích 24,3m² thuộc một phần thửa 62, vị trí B1 diện tích 44m² thuộc một phần thửa 47 và vị trí C1 diện tích 11,6m² thuộc một phần thửa 61, cùng tờ bản đồ số 65, đất tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, theo Mảnh trích đo địa chính số 227-2023 ngày 09/11/2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức để mở lại lối đi cho bà Huỳnh Thị Minh Thảo...

Quyết định trên đã được thông báo cho các đương sự theo đúng quy định nhưng đến nay các ông bà: Sang, Hùng, Dũng, Sâm chưa thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng nội dung bản án.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức Thông báo cho bà Lê Thị Thanh Sang, ông Phan Hùng, anh Phan Dũng và ông Lê Công Sâm phải nghĩa vụ thi hành án nêu trên.

Nếu không thực hiện nghĩa vụ theo nội dung bản án, quyết định thi hành án nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo luật định, trong đó có xử phạt hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế, thực hiện cưỡng chế. Chi phí cưỡng chế người phải thi hành án chịu.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức Thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền nghĩa vụ liên quan biết để thực hiện./.

CHI CỤC THADS HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu người phải thi hành án đến giải quyết việc thi hành án

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐST-KDTM ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà thông báo cho bà Dương Thị Thu, địa chỉ: TDP 10, Thị Trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Nội dung thông báo:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này yêu cầu Dương Thị Thu, địa chỉ: TDP 10, Thị Trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 01 V6 Thị Sáu, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum để giải quyết việc thi hành án.

Hết thời hạn trên nếu bà Dương Thị Thu không đến làm việc mà không có lý do chính đáng thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản của bà là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo việc thi hành án theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bản đầu giá tài sản và các chi phí phát sinh khác do người phải thi hành án chịu. Đồng thời, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum sẽ thông báo các loại văn bản cho bà Dương Thị Thu theo thủ tục niêm yết.

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà thông báo để bà Dương Thị Thu được biết và thực hiện.

CHI CỤC THADS HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM

THÔNG BÁO

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo cho: ông Lê Việt Quang (Địa chỉ: 88 Nguyễn Chánh, Phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa chỉ mới: 182/1 Xuân Diệu, tổ 9, khu phố 2, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) và bà Trần Thị Tiên (Địa chỉ: 182/1 Xuân Diệu, tổ 9, khu phố 2, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) biết:

Căn cứ các Quyết định thi hành án số: 566/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và số: 2188/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Ông Lê Việt Quang có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền còn nợ là 3.209.488.154đ. Trong đó: nợ gốc: 2.999.000.000đ, nợ lãi trong hạn 21.366.284đ, nợ lãi quá hạn 189.121.870đ vào ngày 15/11/2023 và tiếp tục trả lãi trên số dư nợ gốc phát sinh từ ngày 09/8/2023 cho đến khi trả hết nợ.

Đến kỳ hạn trả nợ hết ngày 15/11/2023, ông Lê Việt Quang không trả hoặc trả không đầy đủ thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam có quyền yêu cầu phát mãi toàn bộ tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 13/2022/HĐBĐ/NHCT540-VB ngày 16/02/2022 mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã ký với bà Trần Thị Tiên (Địa chỉ: 182/1 Xuân Diệu, tổ 9, khu phố 2, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định) để thu hồi nợ.

- Ông Lê Việt Quang phải nộp: 48.095.000đ án phí KDTM-ST.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu ông Lê Việt Quang và bà Trần Thị Tiên không đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn (Địa chỉ: 154 Cấn Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm việc và thực hiện nghĩa vụ thi hành án, thì Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn sẽ xử lý tài sản thế chấp để thi hành án theo quy định pháp luật. Chi phí cho việc thông báo và chi phí xử lý tài sản được trích từ tiền bản án tài sản thế chấp để thanh toán theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này không được xem xét giải quyết.

CHI CỤC THADS TP QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn thông báo cho ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt, cùng địa chỉ: Tổ 6, KV 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định biết: Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 25/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn và Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 2158/TB - CCTHADS ngày 03/12/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn sẽ cưỡng chế kê biên xử lý tài sản của ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt, cùng địa chỉ: Tổ 6, KV 6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gồm: Tài sản thế chấp: là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 211, tờ Bản đồ số 18 diện tích đất thế chấp 30,90 m², địa chỉ: tổ 22, khu vực 3, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn và tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ Cấp (hạng) IV diện tích xây dựng 30,90 m², diện tích sàn 30,90 m². Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU445425, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH00471 do UBND thành phố Quy Nhơn cấp ngày 16/9/2014 theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số: 189/2022/VCCBĐ-PGDNTN ngày 04/4/2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam để thu hồi nợ theo quy định. Vào lúc 8 giờ ngày 17/12/2024, tại địa chỉ: tổ 22, khu vực 3, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Dự trừ chi phí cưỡng chế: ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt phải chịu 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). Yêu cầu ông Huỳnh Tấn Đạt và bà Lê Thị Mỹ Nhựt có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên để chứng kiến việc kê biên tài sản. Nếu ông, bà cố tình vắng mặt, mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

CHI CỤC THADS TP QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH